



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 31 ธันวาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. 10 กระทรวงทำ MOU ประวัติศาสตร์ คิกออฟฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ	แนวหน้า
2. วิกฤตกรรมสุขภาพคนไทย หลัง 3 สารเคมี ได้ไปต่อ	ไทยโพสต์
3. เร่งชี้แจงผู้ประกอบการขนส่งผลไม้ไปจีน ลดความเสี่ยงทำผิดเงื่อนไขใช้เส้นทาง	แนวหน้า
4. บุคคลแห่งปี 2562 มนัญญา ไทยเศรษฐ์-รมช.เกษตรฯ	ไทยโพสต์
5. คอลัมน์: ข้าวสั้น: ผันน้ำเข้าเจ้าพระยา 2 พันล้าน ลบ.ม.รับภัยแล้ง	ไทยโพสต์
6. คาดแล้งหนักวอนเกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย	คมชัดลึก
7. นิทรรศการฝนหลวงร่วมฉลองปีใหม่	ไทยรัฐ
8. ปทุมฯทดลองแก้ถนนทรุดอื้อ ผันน้ำแม่กลองลงเจ้าพระยา	มติชน
9. คอลัมน์: Economic Agriculture: รongนายกฯ จุรินทร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน กยท.	แซร์แมนรีวิว
10. งทั้งเมือง..เมื่อเกมพลิก"3สารพิษ"ได้ไปต่อ	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
11. 'จุรินทร์'ส่องการเมือง-เศรษฐกิจ'63 มั่นใจเสถียรภาพ-นำ'ปชป.'ลุยศึกท้องถิ่น	มติชน (กรอบบ่าย)
12. เครือข่ายมะพร้าวประจวบฯขึ้นป้ายจี รมว. เกษตรฯ ออกกฎคุม'สวนร้าง'	มติชน (กรอบบ่าย)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 14127 หน้า : 8 (ล่าง), 2

หัวข้อข่าว : 10 กระทรวงทำ MOU ประวัติศาสตร์ คิกออฟฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

10กระทรวงทำMOUประวัติศาสตร์ คิกออฟฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยมถึงการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติว่า นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทั้ง 10 กระทรวง ร่วมกันสร้างมิติใหม่ของการเกษตรสู่ Digital Thailand 4.0 โดยร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูล เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยมาตรฐานเดียวกันสู่รัฐบาลดิจิทัล ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายของรรมว.เกษตรฯ ที่มุ่งขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตร ด้วยฐานข้อมูลด้านการเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯมีนโยบายการจัดทำ Big Data มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 2559 โดยจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) ซึ่งมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ดำเนินการหลักในการจัดทำ Big Data ของกระทรวงเกษตรฯ และพัฒนาต่อยอดสู่โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติในปีนี้ เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงเกษตรฯ และอีก 9 กระทรวง (8 กระทรวง และ 1 หน่วยงานในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี) ประกอบด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนันต์ สุวรรณรัตน์) เป็นผู้ลงนามร่วมกับผู้บริหารอีก 9 กระทรวง

ด้าน นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ สศก. กล่าวเสริมว่า ความร่วมมือดังกล่าวทั้ง 10 กระทรวง

พร้อมเต็มใจในการสนับสนุนระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ตลอดจนข้อมูลในโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่อนำมาวิเคราะห์ในส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ภาคเกษตร ทั้งด้านเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ด้านสินค้าและทรัพยากรเกษตร นำมาจัดเก็บเข้าสู่ฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติต่อไป โดยการขับเคลื่อนระยะแรก จะผลักดันฐานข้อมูลสินค้าเกษตรสำคัญ 5 ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์ม น้ำมัน และยางพารา รวมทั้งฐานข้อมูลเศรษฐกิจสังคมนคริวเรือนเกษตร และจะขยายเพิ่มอีก 8 สินค้าให้ครบ 13 สินค้า ภายในไตรมาสแรกปี 2563 รวมทั้งขยายฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์และประมงระยะต่อไป ปัจจุบันทุกกรมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่าน <http://agri-bigdata.org> ระยะถัดไป จะเร่งเชื่อมโยงข้อมูล 10 กระทรวงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะนี้ สศก. อยู่ระหว่างเร่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ Big Data ด้านการเกษตร โดยมีแนวทางจัดตั้งเป็นหน่วยงานในสังกัด สศก. เทียบเท่าศูนย์/สำนัก และเตรียมความพร้อมบุคลากร มั่นใจว่า โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ นับเป็นก้าวสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ที่ทุกหน่วยงานร่วมกันยกระดับการพัฒนาและปฏิรูปภาคการเกษตรให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน รวดเร็ว แม่นยำ โดยใช้ระบบ AI ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 ซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านนโยบาย การพยากรณ์ และเตือนภัยด้านการเกษตร อีกทั้ง ทุกภาคส่วนยังสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล ช่วยเพิ่มผลิตภัณ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ผู้บริการข้อมูลข่าวสารทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

หัวข้อข่าว : วิบากกรรมสุขภาพคนไทย หลัง 3 สารเคมี ได้ไปต่อ

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 8451 หน้า : 8 (บน)

วิบากกรรมสุขภาพคนไทย หลัง 3 สารเคมี ได้ไปต่อ



ในรอบปีที่ผ่านมามีข่าวการยกเลิกแบน 3 สารเคมี “พาราควอต โกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส” ออกไปอีก 6 เดือน สำหรับพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ส่วน โกลโฟเซตให้ใช้ได้อีกไป และมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิ.ย. 2563 ทั้งที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายเคยมีมติให้ยกเลิกใช้ไปแล้ว และให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา นับเป็นเรื่องอื้ออวมที่สะท้อนสถานภาพรัฐบาลไม่น้อย เพราะรัฐมนตรีของสองพรรคร่วมรัฐบาล คือ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รว.กระทรวงอุตสาหกรรม พรรคพลังประชารัฐ และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รว.กระทรวงสาธารณสุข พรรคภูมิใจไทย จะขึ้นเวทีมวยคนละมุม ด้วยความเห็นต่าง แบบกับไม่แบน 3 สารเคมี

แม้ว่ายากแรกๆ นายอนุทินดูจะเป็นฝ่ายได้เปรียบเพราะมีกองเชียร์ กระแสสังคมช่วยหนุน ให้ยกเลิก 3 สารเคมี จนกดดันให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งเป็นผู้คุม 3 สารเคมีนี้ มาตลอด ต้องตัดสินใจในการประชุมเมื่อวันที่ 22 ต.ค. ประกาศยกเลิกการใช้ 3 สารเคมีนี้ในที่สุด และให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธ.ค.62 มติดังกล่าวเรียกเสียงแฉจากผู้ต่อต้านการใช้ 3 สารพิษ นับเป็นชัยชนะที่รอคอยมา 7 ปี นับจากการเรียกร้องให้ยกเลิกใช้สารเคมีดังกล่าว

แต่แล้วในช่วงท้ายของแมตช์การปะทะของมวยคู่นี้ นายสุริยะกลับพลิกสถานการณ์ให้เป็นฝ่ายได้เปรียบ ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย นายสุริยะได้เข้าร่วมประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 พ.ย.62 และผลการประชุมออกมามีการกลับลำมติ ให้เลื่อนการแบน 3 สารพิษออกไปอีก 6 เดือน เล่นเอานายอนุทินอึ้ง! กับเกมพลิกผันจากหน้ามือไปหลังมืออย่างไม่น่าเชื่อ

เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่จับตาเรื่องราวระหว่างสองพรรคร่วมรัฐบาล ที่มีเสียงปรimumน้ำ และทำให้หลายคนลุ้นว่ารัฐบาลพรรคร่วมประยุทธ์ ที่ล่าสุดถูกตั้งฉายาว่า “รัฐบาลชาเล้ง” จะรอดหรือไม่ หรือแตกกันเป็นเสี่ยงๆ เพราะสองบ๊องไม่ยอมมองหน้ากันแล้ว

แต่ก่อนคณะกรรมการวัตถุอันตรายจะกลับลำ ก็มีสัญญาณมาก่อน โดยมีกลุ่มมือเบกษตรกร กลุ่มอ้างตัวอนุรักษ์ธรรมชาติ ออกมาประท้วง แสดงความไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกใช้ 3 สารเคมี ส่วนใหญ่ยกเหตุผลเรื่องต้นทุน ซึ่ง 3 สารเคมีตอบใจอย่างมาก เพราะราคาถูก และใช้ได้ผลดีมาก อีกทั้งภาครัฐเองก็ยังไม่มียาอื่นที่มาทดแทน ได้แต่บอกยกเลิกเฉยๆ กระแสด้านนี้ยังมีอีกแง่มุม ออกมาให้ข้อมูลว่า ไปเอาที่ไหนมาพูดว่าสารเคมีพวกนี้เป็นอันตราย ไม่มีข้อมูลวิทยาศาสตร์ยืนยันรับรอง ซึ่งขัดแย้งกับกระแสที่หนุนให้ยกเลิก และข้อมูลจากนักวิชาการต่างๆ ตลอดจนข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ที่ยืนยันว่า 3 สารเคมีเป็นสารอันตราย ผลลัพธ์ที่เป็นผลเสียหนักไปทางเป็นตัวการก่อมะเร็ง และทำลายสิ่งแวดล้อม

รหัสข่าว: C-191231008010 (31 ธ.ค. 62/02:41)

หน้า: 1/2



บริษัท อินโฟนิวส์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 ☎ 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

หัวข้อข่าว : วิบากกรรมสุขภาพคนไทย หลัง 3 สารเคมี ได้ไปต่อ

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 8451 หน้า : 8 (บน)

ความตั้งใจร้ายของพรรคร่วมรัฐบาล จากปัญหา 3 สารเคมี หมิ่นไม่พ้นต้องมีผู้ใหญ่ในรัฐบาล ต้องลงมือจัดการแก้ไข หยุดความบาดหมางไม่ให้อุบลามานาปลายไปกว่านี้ ทางออกของนายกรัฐมนตรีคือการให้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รวบรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมจากประชาธิปไตย เข้ามาเป็นคนกลางไกล่เกลี่ย แต่นายเฉลิมชัยเองก็ออกจะเอนเอียงความเห็นไปในทางเห็นด้วยกับนายสุริยะ

นายเฉลิมชัยให้สัมภาษณ์ว่า การตัดสินใจแบนหรือไม่แบนมีผลกระทบต่อทั้งนั้น ตนในฐานะที่ดูแลเกษตรกรก็ต้องพิจารณาในส่วนเกษตรกร โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พิจารณาทุกด้าน คาดว่าจะมีข้อมูลออกมา และคงไม่ต้องคุยกับ นางสาวนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตรฯ ที่มาจากพรรคภูมิใจไทย และเป็นตัวละครสำคัญ ให้มีการแบน 3 สารเคมีก็ เพราะได้มีการมอบอำนาจการตัดสินใจก่อนหน้าไปแล้ว และคงพิจารณารอบคอบด้านแล้ว

การดำเนินบทบาท "คนกลาง" ของนายเฉลิมชัย ก็คือการหารือกับกลุ่มเกษตรกร 19 องค์กร ที่ออกมาคัดค้านยกเลิกการแบน 3 สารเคมี เกษตรกรกลุ่มนี้เสนอให้แก้ไขปัญหา โดยให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายกลับไปใช้มาตรการจำกัดการใช้กับสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ตามมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายวันที่ 23 พ.ค. 2561 และมติวันที่ 14 ก.พ.2562 ที่มีการประเมินด้านสุขภาพและผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งมีรายงานว่า นายเฉลิมชัยระบุว่าจะนำผลการหารือไปรายงานให้นายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการวัตถุอันตรายรับทราบทุกอย่างก็จะจบ

ความคุกรุ่นระดับเกือบจะลุกเป็นไฟยังไม่ดับ ก็มีมือที่สามอย่างสหรัฐอเมริกาเข้ามาช่วยผสมโรง ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลไทยจะยกเลิกการใช้ 3 สารเคมี

และหลังจากความขัดแย้งของพรรคร่วมรัฐบาลระอุอยู่นาน ก็เข้าใจว่ามีกระแสเชียร์กันภายในหลังบ้านพรรคร่วม ทำให้ นายอนุทินเหมือนจะยอมรับสภาพ และหยุดการเคลื่อนไหวแบน 3 สารเคมีไประยะหนึ่งแล้ว แม้จะมีกลุ่มนักวิชาการที่ไม่เห็นด้วยกับการให้สารพิษดังกล่าวได้ไปต่อ อย่าง ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ออกมาล่าชื่อคนในวงการหมอได้มากกว่า 5 หมื่นชื่อ และนำมายื่นให้นายอนุทินหวังปลุกกระแสยกเลิก 3 สารเคมีจุดติดอีกครั้ง แต่นายอนุทินดูเหมือนจะพูดได้เพียงว่า "แม้ตนจะพ่ายในเกม และไม่ยอมพ่ายในการดูแลสุขภาพคนไทย" ถ้าป่วยด้วยสาเหตุที่มาจากสารเคมีเมื่อไหร่ ก็พร้อมจะดูแลรักษา

มีเสียงกระซิบกระซาบว่า เมืองลิ้มเบื้องหลังการไม่แบน 3 สารเคมี เป็นเรื่องผลประโยชน์ล้วนๆ โดยเฉพาะธุรกิจค้าสารเคมีที่มีวงเงินจากวงจรธุรกิจมหาศาล จะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพหนัก หากมีการยกเลิกใช้จริง เพราะยังมีสต็อกตกค้างไม่ต่ำกว่า 2.3 หมื่นตัน คิดเป็นมูลค่าจำนวนเงินมหาศาล

ปัญหาการเลิกใช้ หรือใช้ต่อ 3 สารเคมี จึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆ หากวิเคราะห์ให้ดีจะเห็นว่าเกษตรกรจำนวนมากที่ไม่ใช่

เกษตรกรอินทรีย์จะเดือดร้อนอย่างแน่นอน เพราะขณะนี้ยังไม่มีอะไรที่มาทดแทนสารเคมีดังกล่าวได้ และไทยยังทำการเกษตรพืชแบบเชิงเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่ พวกไร่อ้อย-ยางพารา-ข้าวโพด-มันสำปะหลัง-ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล ต้องหวังผลผลิตจำนวนมาก หากไม่มีการใช้สารเคมีกำจัดหญ้าหรือศัตรูพืช ก็จะทำให้ผลผลิตลดลงอย่างแน่นอน

แต่ในแง่สุขภาพ ความเป็นความตายของคนไทย ก็ขึ้นอยู่กับสารเคมีที่ว่านี้ด้วยเช่นกัน มีรายงานตัวเลขจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า มีผู้เสียชีวิตจากการใช้สารเคมีเกษตรจำนวนมาก และมีเกษตรกรป่วยโรคเนื้องอกจากการใช้สารเคมี นอกจากนี้ ถ้าดูจากสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทย โรคมะเร็งก็ยังเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งอีกด้วย

และถึงจะมีเหตุผลมากมายที่ทำให้คนเป็นมะเร็ง แต่ "อาหาร" พิษผัก ที่เราบริโภค เอาใส่ปากใส่ท้องในแต่ละวัน นับว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวที่สุด มีหน้าซ้ำร้ายต้องบริโภคอาหารกันวันละ 3 มื้อ และถ้าอาหารไม่ปลอดภัย ก็มีโอกาที่จะได้รับสารพิษซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทุกเมื่อเชื่อวัน เหมือนการหยอดยาพิษให้กับร่างกายไปเรื่อยๆ ก็คงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงด้วยเช่นกัน

ในระดับภาพกว้างๆ พิษภัยของสารเคมีเกษตรนั้นย่อมต้องมีแน่นอน ในช่วงก่อนการมีมติแบน เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ก็มีข่าวว่านักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำปณามาตรวจหาสารเคมีตกค้าง ก็พบว่ามีสารเคมีอันตรายในตัวปณามากกว่า 200 เท่าของระดับความปลอดภัย พร้อมทั้งยังเตือนการบริโภค "น้ำปู" ที่นิยมของชาวเหนือว่า อาจจะได้รับอันตรายจากสารเคมีนี้ไปเต็มๆ

ยังมีชาวเกษตรกรเสียชีวิตเพราะถังฉีดพ่นสารเคมีฆ่าหญ้า ซึ่งเกษตรกรละลายหลังเวลาฉีดพ่น เกิดรั่ว และสารเคมีไหลซึมไปตามร่องกันของเกษตรกรรายนี้ ทำให้ต่อมาต้องเสียชีวิตในที่สุด

ทั้งนี้ ไม่นับข้อมูลจากนักวิชาการ ที่ทำวิจัยและเก็บข้อมูลออกมาระบุว่า สารเคมีเกษตรมีผลกระทบต่อสมองของทารกในครรภ์อีกด้วย สารเคมีเกษตรจึงเป็นสารก่อมะเร็งที่น่ากลัวอย่างยิ่ง

สรุปว่าพิษภัยจากสารเคมีนั้นมีอยู่จริง และแพร่กระจายในระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมแล้ว ทั้งดิน ทั้งน้ำ และผลกระทบต่อเชิงเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องที่แท้จริง หากมีการยกเลิกใช้ 3 สารเคมี

ปัญหานี้จึงเหมือนการกลืนไม่เข้า คายไม่ออก ของรัฐบาลลุงตู่

แต่ถึงกระนั้น ถ้าเทียบผลประโยชน์ทางธุรกิจกับค่ายา ค่ายรักษาพยาบาล ที่ต้องรักษาคนเป็นมะเร็ง ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อย ก้ำกึ่งกับมูลค่าทางเศรษฐกิจ ก็เป็นเรื่องที่คนมีอำนาจตัดสินใจต้องเลือก ว่าจะพาคนไทยเดินไปทางไหน รวย หรือตาย.

เร่งชี้แจงผู้ประกอบการขนส่งผลไม้ไปจีน ลดความเสี่ยงทำผิดเงื่อนไขใช้เส้นทาง

นางสาวเสริมสุข สลักพีธีร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ชี้แจงกรมวิชาการเกษตรมีคำสั่งด่วนที่สุดให้ระงับออกใบรับรองสุขอนามัยพืช (PC) สำหรับส่งออกผลไม้ทางบกไปจีนของด่านตรวจพืชนครพนมเป็นการชั่วคราวและให้ด่านตรวจพืชมุกดาหารเป็นหน่วยงานออกใบ PC เพียงแห่งเดียว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อต้องการลดความเสี่ยงการทำผิดข้อตกลงเรื่องเส้นทางการขนส่งของผู้ประกอบการ เนื่องจากที่ผ่านมาจีนแจ้งเตือนถึงปัญหาคุณภาพสินค้า การไม่ทำตามเงื่อนไขการนำเข้า และการเปิดตู้สินค้าระหว่างการขนส่งผ่านประเทศที่สาม ทั้งนี้ ฝ่ายจีนเริ่มตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการขนส่งผลไม้ผ่านเส้นทาง R12 ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งแห่งใหม่จากจ.นครพนมเข้าสู่ด่านโหย่วอี่กวนของจีน ถือว่าฝ่ายไทยไม่ทำตามข้อตกลงในพิธีสาร เนื่องจากเส้นทาง R12 ยังไม่ได้รับการยอมรับจากฝ่ายจีน เพราะยังไม่มีพิธีสารรองรับ จึงแจ้งเตือนขอให้ไทยดำเนินการแก้ปัญหา ก่อนที่จีนจะมีคำสั่งระงับการนำเข้าสินค้าจากบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในพิธีสาร ซึ่งหากสถานการณ์ร้ายแรงกว่านั้น เป็นไปได้ว่าฝ่ายจีนอาจจะระงับนำเข้าผลไม้จากไทยที่ส่งออกทางบกผ่านประเทศที่สามทั้งหมด ซึ่งความเสียหายจะเกิดขึ้นกับผลไม้ไทยอย่างประเมินค่าไม่ได้

ภายใต้การผลักดันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้ไทยได้รับอนุญาตจากกระทรวงศุลกากรของจีน (GACC) ให้

นำเข้าผลไม้ได้เป็นจำนวนถึง 22 ชนิด โดยทั้งสองฝ่ายได้มีข้อตกลงที่เรียกว่า “พิธีสารการส่งออกผลไม้ไปจีนทางบกตามเส้นทาง R9” ที่กำหนดให้รถบรรทุกสินค้าของไทยต้องวิ่งตามเส้นทาง R9 จากจังหวัดมุกดาหารเข้าสู่ด่านโหย่วอี่กวนของจีน แต่ปัจจุบันได้มีเส้นทางใหม่คือเส้นทาง R12 จากจังหวัดนครพนมเข้าสู่ด่านโหย่วอี่กวนของจีนเช่นกัน ระยะเวลาขนส่งต่างกันไม่ถึง 5 ชั่วโมง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลไม้แต่อย่างใด กรมวิชาการเกษตรเล็งเห็นที่ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า จึงจำเป็นต้องออกคำสั่งดังกล่าว โดยด่วนแต่ก็เป็นคำสั่งเพียงชั่วคราวเท่านั้น เนื่องจากขณะนี้กรมและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เร่งเจรจากับ GACC ขอให้ยอมรับการส่งออกผลไม้ไปจีนผ่านเส้นทาง R12 และจะติดตามผลการพิจารณาของจีนอย่างใกล้ชิด

“ขอให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าใจและให้ความร่วมมือกันเพื่อรักษาการส่งออกผลไม้ไปจีนอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมอบให้ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ด่านตรวจพืชนครพนมหาแนวทางที่เหมาะสมร่วมกัน ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงในพิธีสาร โดยขอยกเลิกการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชชั่วคราวที่ด่านตรวจพืชนครพนมไปก่อนจนกว่าการเจรจาของไทยและจีนสำเร็จ และได้รับอนุญาตจากจีน” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

บุคคลแห่งปี 2562

มนัญญา ไทยเศรษฐ์-รมช.เกษตรฯ



รัฐบาลประยุทธ์ 1 แม้จะทำให้ประชาชนจำนวนมากตื่นตัวและสนับสนุนการเคลื่อนไหวดังกล่าว แต่ในภาพรวม โดยเฉพาะในบริบทการเมืองระดับชาติ กระแสการเคลื่อนไหวดังกล่าวก็ยังไม่ทำให้คนตื่นตัวสนใจมากนัก จนกระทั่งเมื่อฝ่ายบริหาร-ฝ่ายการเมือง คือ “มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์” ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องดังกล่าวด้วย เรื่องดังกล่าวจึงได้รับความสนใจและแรงสนับสนุนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้สุดท้ายกระบวนการแบนสารพิษดังกล่าว จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง

เพราะมีการเปลี่ยนแปลงมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย

ท่าที-จุดยืนการไม่เอาสารเคมีพิษดังกล่าว และพยายามผลักดันให้กรรมการวัตถุอันตรายทำการแบนสารพิษดังกล่าว ของ “มนัญญา” จึงทำให้กองบรรณาธิการข่าวไทยโพสต์ เห็นสมควรว่า จากบทบาทข้างต้น แม้จะไม่ประสบความสำเร็จ แต่ก็ถือเป็นความตั้งใจทางการเมืองของ มนัญญา-รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่แม้แต่ภาคประชาชน-แพทย์-นักวิชาการ ก็เชื่อมั่นว่า ท่าทีดังกล่าวของมนัญญา ทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ

อย่างเช่นความเห็นของ “วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี หรือ BIOTHAI” ซึ่งเป็นแกนนำหลักขององค์กรภาคประชาสังคม ในการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการแบนสารเคมี 3 ชนิดดังกล่าว เคยพูดถึงบทบาทของมนัญญาไว้ก่อนหน้าว่า

“ยอมรับว่าไม่เคยคาดคิดว่าคนอย่าง รมช.เกษตรฯ-มนัญญา จะลุกขึ้นมาทำเรื่องนี้ พุดได้เลยว่าตอนที่เขา

||

มีสุดท้ายแล้ว การเคลื่อนไหวเพื่อให้มีการแบนสารเคมี 3 ชนิด คือ พาราควอต, คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ที่เดิมคณะกรรมการวัตถุอันตรายเคยมีมติให้มีการแบน และให้มีผลตั้งแต่ 1 ธ.ค.62 แต่ปรากฏว่าต่อมาคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดใหม่ ที่มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมเมื่อ 27 พ.ย. กลับพลิกท่าทีด้วยการอนุญาตให้มีการใช้ไกลโฟเซตต่อไป และยืดเวลาการบังคับใช้การแบนพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสต่อไปอีก 6 เดือน คือเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2563

อย่างไรก็ตาม กระแสการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้มีการแบนสารเคมีพิษทั้ง 3 ชนิด แม้ที่ผ่านมา ภาคประชาชน-นักวิชาการ-ภาคประชาสังคม-กลุ่มแพทย์และเภสัชกร จะมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องเรื่องดังกล่าวมาหลายเดือนตั้งแต่ยุค



**ทำงานอยู่ได้ประมาณไม่ถึง 1 เดือน วันหนึ่ง เลิกประชุม
กรม.ที่ทำเนียบรัฐบาล ก็เดินลงมา ก็มีนักข่าวมาสัมภาษณ์
เรื่องต่างๆ ก็เลยบอกกับสื่อไปว่า มีแนวคิดจะแบนสารเคมี
ทั้ง 3 ชนิดดังกล่าว นักข่าวก็งกกันมาก แล้วก็ถามกลับมา
ว่า จะทำหรือ แล้วจะใช้เวลานานขนาดไหน ก็บอกว่าปีหน้าเข้าไป
ไป ขอเป็นสิ้นปีนี้แล้วกัน ก็มีความมุ่งมั่น แต่บางคนก็คิดว่า
เร็วเกินไปกับการที่จะมาแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิด**



ประกาศข่าวที่เรื่องนี้ครั้งแรก ทางโมโ
ไทยก็แสดงท่าทีผ่านเพชฌัญญูของเรา ว่า
มันตีความได้หลายอย่าง หนึ่งใน อาจจะ
ให้แบนสารเคมีจริง กับสอง คือมันเคย
มีการแบนนี้ คือใช้กรณีการแบน เพื่อ
อัพให้มีการต่อรอง เคยมีการแบนนี้
นักการเมืองเคยทำแบบนี้ แลกเปลี่ยน
เรื่องผลประโยชน์ ต้องดูกันนานๆ แต่
ก็พบว่าคุณมนัญญาไม่ได้ทำแค่นั้น สิ่ง
ที่ได้ใจประชาชนก็คือการที่รัฐมนตรีหญิงคนหนึ่ง ซึ่งไม่ได้อยู่ใน
กลุ่มของนักการเมืองที่เป็นโมเดล แต่สิ่งที่เขาอธิบายชัดเจนมาก
สิ่งที่เขาอธิบายถึงเหตุผลที่เขาผลักดันเรื่องนี้ ตอนที่ตัวแทนกลุ่ม
686 องค์กรไปพบเขาที่กระทรวงเกษตรฯ เขาบอกว่า ตอนที่เขา
เป็นนักการเมืองท้องถิ่น เขารู้ เขาเห็น เขาไปงานศพแล้ว งานศพ
เล่า คำบอกเล่าของเจ้าภาพล้วนแล้วแต่ จำนวนมาก มาจากผล
กระทบเรื่องสารเคมี เขาบอกว่าเขาตั้งข้อสงสัยว่าทำไมมันไม่แบน
เสียที” ผอ.โมโไทยกล่าว

ด้วยบทบาทดังกล่าว ไทยโพสต์จึงเห็นว่า **“มนัญญา-รมช.
เกษตรฯ”** คือ **“บุคคลแห่งปี ประจำปี พ.ศ.2562”**

โดย **“มนัญญา”** บอกกับ **“ทีมข่าวไทยโพสต์”** ว่า ขอ
ขอบคุณที่กองบรรณาธิการข่าวไทยโพสต์ยกให้เป็นบุคคลแห่งปี
และทำให้มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น

“มนัญญา-รมช.เกษตรฯ” เล่าให้ฟังถึงการที่เธอพยายาม
ผลักดันให้มีการแบนสารเคมีพิษทั้ง 3 ชนิดว่า การผลักดันดังกล่าว
ยอมรับว่ามีปัญหาและอุปสรรคเยอะพอสมควร ถามว่าสะเทือนใจ
ไหม ก็ตอบว่าสะเทือนใจ คุณอนุทิน ชาญวีรกุล รมว.สาธารณสุข
และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พูดกับคนใกล้ชิดว่า ต้องยอมรับว่า

รมต.มนัญญาเป็นคนแข็งมาก คำว่าแข็งหมายถึง เพราะไหนจะ
โดนคนรอบข้าง คนที่ไม่เข้าใจ คนมาคอมเมนต์ต่างๆ ไหนจะผล
ประโยชน์ต่างๆ

**“ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้ผลประโยชน์มันหลายหมื่นล้านบาท
จึงเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว เพราะการที่มีผลประโยชน์หลายหมื่น
ล้านบาท มันก็ต้องมีวิธีการหลายวิธีการ อย่างน้อยๆ มาทางเรา
ไม่ได้ ก็ไปหาอีกสิบคนที่ยอมรับ แล้วสิบคนนั้นก็มาลงอยู่กับเรา
คนเดียว เราก็เคยเข้าไปดูคอมเมนต์ต่างๆ ในโซเชียลมีเดีย แต่ก็
พบว่าที่คอมเมนต์กันไม่รู้ที่มาที่ไป แต่เมื่อเราก้าวเข้ามาแล้ว เรา
ก็พร้อมยอมรับสิ่งที่จะมาคอมเมนต์เรา แต่ขออย่างเดียว อย่าให้
สะเทือนมาถึงครอบครัว และอย่าใช้คำหยาบ เราไม่ชอบให้มา
คอมเมนต์ถึงครอบครัวเรา เราไม่ชอบ”**

“มนัญญา” น้องสาวของ **“ชาติา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.คนดัง**

จังหวัดอุทัยธานี” เล่าให้ฟังว่า เมื่อไม่นานมานี้ ได้คุยกับพี่ชาย เขา
ก็เล่าให้ฟังว่า มีคนไปหาพี่ชาย เสนอยอดเงินผ่าน ส.ส.ชาติา ไทย
เศรษฐ์ เป็นร้อยๆ ล้านเลย แต่เขาบอกไปว่า คุณอย่ามาพูดเลย ผม
ไม่เอาอยู่แล้ว ผมไม่มีทางไปเสนอรัฐมนตรี ไม่กล้าพูดด้วย เพราะ
น้องสาวผม หากเขาคิดว่าสิ่งนั้นมีความถูกต้อง แล้วสิ่งไหนที่เขา
มั่นใจ เขาก็ต้องศึกษามาก่อนอยู่แล้ว เพราะผมก็เห็นว่ามันมีพิษ มัน
เหมือนยาพิษเลย

เมื่อเรากล่าวถึงว่า ส่วนตัวรัฐมนตรีมนัญญาเคยมีคนมาหา
มาลอบบี้ มายื่นผลประโยชน์อะไรให้ไหมในเรื่องการแบนสารพิษ
เธอบอกว่า

**“มีค่ะ มี คือขอให้หยุดพูดครั้งแรก ก็ระดับห้าสิบล้านแล้ว
เป็นร้อยล้าน ถ้าหยุดงานนี้ เลิกเรื่องนี้ได้ มีการเสนอกันเป็นหลัก
หลายร้อยล้านเลย แต่เราบอกไม่ได้ เพราะศักดิ์ศรีมันมากกว่าเงิน
เพราะที่น้องเกษตรฯสำคัญที่สุดอยู่แล้ว เราอยู่ตรงนี้ ชื่อก็บอกอยู่**

แล้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดั่งนั้นเราก็ต้องทำในสิ่งที่เราได้รับมอบหมาย เราเป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์ เราต้องช่วยเกษตรกร เราต้องดูแลเกษตรกร ซื่อสัตย์บอกอยู่แล้ว”

เราถามย้ำว่า ก็คือมาติดต่อ ยื่นเงื่อนไขเพื่อขอให้ล้มเลิกเรื่องการแบนสารพิษ “มัลดีนา” ให้ข้อมูลว่า ก็มาขอให้ล้มเลิกเรื่องนี้นักันเยอะ บิบบหลายอย่าง มีการบิบบ และใช้วิธีการหลายๆ อย่าง บางคนไม่ให้ความร่วมมือ ทำกันเยอะ แต่คนที่เห็นเจ้านายคน ไม่มีใครทำลายลูกน้องตัวเอง เพราะบางอย่างก็ไม่สามารถหยุดได้ เราก็กักดูแลอยู่ เราก็เจอหลายอย่าง แต่เราก็ไม่สามารถลือออกไปให้ทุกคนรู้ได้

...ตัวเราเอง มีผู้ใหญ่ระดับประเทศเลย ไปเจอที่งานหนึ่ง “เขาบอกรัฐมนตรีรู้ไหม สารพิษพวกนี้งบประมาณของเขาแค่ปีหนึ่งมากกว่างบประมาณประเทศเราสามปี” เราบอกขนาดนั้นเลยหรือ แล้วเขาก็บอก รัฐมนตรีก็ระวังจะเจอในสิ่งที่ไม่เคยเจอ เราก็บอกไปว่า “คงไม่หรอก เราไม่ได้คิดอะไร” และตอนใหม่ๆ ก็มีผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือโทรศัพท์มาบอก “รัฐมนตรีระวังนะ จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้นาน” เราก็บอกไม่เป็นไร เราก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้ว เพราะเราคิดว่าหากเราทำสิ่งที่ดี แล้วหากจะเกิดอะไร ก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้ว เขาก็บอกอีกว่า “คนที่คิดจะทำเรื่องนี้ ไม่ใช่รัฐมนตรีคนแรก” ทุกคนทำเสร็จแล้วก็เงียบ

“มัลดีนา” ยอมรับว่า ได้ยินเรื่องที่มีคนมาหาว่าเราทำเรื่องนี้ เพื่อจะตี เพื่อเอาผลประโยชน์เข้ามา ตีเหมือนจะเรียกเงินหรือบางคนก็ไปพูดว่าเงินมาไม่ถึง เพราะเงินผ่านกันมาหลายทอด แต่เงินไม่มาถึงเรา เราก็เลยจะแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิด อะไรแบบนี้ แล้วก็ยังมีอีกบอกว่า เตี้ยวกี่เจียบ เตี้ยวกี่เจียบ เตี้ยวกี่เจียบ อะไรแบบนี้ ตอนที่เรารับเรื่องนี้หลายคนก็เฝ้าดู ยังไม่ค่อยมีใครอยากเข้ามาร่วมสักเท่าไร เป็นคนรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำทั้งหมด เพราะเราคิดว่าเวลาเราทำอะไร โดยเรามีจิตใจที่ดี มีความมุ่งมั่นที่ดี ก็คิดว่าผลตอบแทนก็จะออกมาในแนวทางที่ดีอยู่แล้ว

ส่วนที่หลายคนอาจสงสัยว่า ทำไม รมช.เกษตรฯ คนนี้ถึงออกมาเดินหน้าให้มีการแบนสารพิษ เราเลยถามถึงจุดสนใจในเรื่องนี้ว่าเกิดจากอะไร **“มัลดีนา”** เล่าที่มาที่ไปให้ฟัง โดยเล่าย้อนหลังไปถึงชีวิตในวัยเด็กจนถึงช่วงเป็นนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี โดยบอกว่า เราไม่ได้เป็นคนเมือง เป็นเด็กต่างจังหวัด ตั้งแต่นั้นเลย การพัฒนาเมืองก็ไม่ได้มาก เราเป็นเด็กอุทัยธานี ก็เห็นต้นข้าว เห็นท้องนา เพราะที่อุทัยธานีทำนาทั้งกลางเมือง แต่ทำนาในในตัวจังหวัดเลย อย่างบ้านก็ติดทุ่งนา ก็เห็นการทำนาตั้งแต่เด็ก เห็นปลาในนา แม้แต่ตอนน้ำท่วม ในต่างจังหวัดยุคสมัยเราเป็นเด็กๆ น้ำยังใสเลย เห็นขนาดเห็นปลาได้เลย

ต่อมาเมื่อเติบโตขึ้นแล้วกลับไปเป็นนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ซึ่งแม้จะเป็นนายกเมือง แต่ก็ไม่ได้ได้อยู่เด่นเมือง เพราะก็มีการเชื่อมโยง ไม่ว่าจะ อบต.หรือเทศบาล ก็จะมีการติดต่อประสานงานกันตลอด เพราะเรามีเครือข่ายกันเยอะ ในตอน

สมัยเราเป็นนายกเทศมนตรี เวลาเจอคนที่เสียชีวิตในโอกาสต่างๆ ว่าเป็นอะไรตาย เขาก็จะตอบว่า เป็นมะเร็งตาย ตอนแรกเราก็คิดว่าการเป็นมะเร็งคือการเป็นมะเร็งแบบทั่วๆ ไป จนกระทั่งระยะเวลาผ่านไปร่วม 3 ปี เราก็เริ่มถามว่าทำไมคนในบางหมู่บ้านที่อยู่ธานีเป็นมะเร็งเสียชีวิตกันเยอะมากในบางหมู่บ้าน ก็มีคนในพื้นที่ เช่น นาย อบต. ก็บอกว่านายกเทศมนตรีรู้ไหมบ้านเราเขาดีดากันเยอะ เราก็ถามกลับว่า “ดีดากี่อะไร” เขาก็ตอบว่า “ก็ดีดากี่หม่า หม่าแมลง” เราก็ถามกลับว่า แล้วดีดากี่อะไร เขาก็บอกว่า “มันเป็นวิธีของชาวบ้านเขาไปแล้ว” เราก็ถามกลับว่า “แล้วทำไมไม่เลิก อย่างอื่นไม่มีใช้หรือ” เขาก็บอกว่า “มันง่ายและรัฐบาลสอนให้ทำแบบนี้”

...เราก็เห็นสิ่งนี้มานานมาก จนกระทั่งเด็กที่ใกล้ชิดกับเรา เขามอบบอกว่าจะไปเผาศพญาติ เป็นมะเร็งที่ลำคอ เขาก็บอกว่าดีดากี่ แม่มะจะบอกแล้วว่าไม่ให้ดีด แต่ก็ไม่เชื่อกัน ก็เห็นปัญหาแบบนี้มาตลอด จนเคยนึกอยู่วันหนึ่งว่า หากวันหนึ่งข้างหน้า หากเราได้เป็นใหญ่เป็นโตในรัฐบาล จะเข้าไปเลิกสารพวกนี้ให้ได้เลย เอามาดีดกันได้อย่างไร อย่างเล่าให้ฟัง ตอนเป็นนายกเทศมนตรี เคยมีคนในพื้นที่นำผักมาให้กิน รู้ไหมเขาพูดกับเราว่าอย่างไร เขาก็บอก ทำนายกษานันนี่ไม่ได้ดีดากี่นะ นำมาให้ขายกษานันนี่นำลับปะรดมาให้แล้วบอกว่าที่เก็บมาจากแปลงที่ไม่ได้ดีดสารเคมี นำมาให้ขายกษานันนี่ เราทำไม่เอามาให้ทาน เขาก็บอก แปลงนี้ไว้ทานเอง ไม่ได้มีดีดากี่ เราเริ่มเห็นแล้วว่ามีการแบ่งแยกกันเกิดขึ้นว่าแปลงนี้ดีดากี่ อีกแปลงไม่ได้ดีด เพราะคนดีดเองเขาก็เริ่มรู้ปัญหาแล้ว ซึ่งแม้จะมีความพยายามป้องกันอันตรายในการดีด แต่ก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จได้ แม้จะมีการอบรมความปลอดภัยให้เกษตรกร เช่น การใส่ถุงมือหรือการใส่ตัวคลุมขณะดีดสารเคมีเหมือนในต่างประเทศ มันไม่มีหรอก มันเป็นไปไม่ได้ สารเคมีมันมีพิษทั้งหมด แต่จะมากหรือน้อย อยู่ที่ยอมรับได้แค่ไหน ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องการพยายามให้แบนสารพิษที่เราล้มล้มได้ด้วยตัวเอง เพราะเราได้เห็นมันมาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว เราไปเผาศพคนที่เสียชีวิต จากเรื่องนี้ เราก็เผาด้วยมือเราเอง ประชาชน เกษตรกรก็บอกเจ็บป่วย เสียชีวิต เพราะได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมี เขาก็พูดกันแบบนี้ บางครอบครัว เวลาไปเยี่ยมที่บ้านเขา เห็นกระทั่งยี่ห้อ มีการนำสารเคมีไปไว้ใต้เตียง

“มัลดีนา” บอกว่า พอเข้ารับตำแหน่ง รมช.เกษตรและสหกรณ์ ก็มีแนวคิดเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่ก็กำลังคิดว่าเราจะเริ่มต้นทำอย่างไร ก็คิดเรื่องการแบนสารเคมีพิษทั้ง 3 ชนิดจะเริ่มต้น

อย่างไร ก็ทำงานอยู่ได้ประมาณไม่ถึง 1 เดือน วันหนึ่ง เลิกประชุม
กรมที่ทำเนียบรัฐบาล ก็เดินลงมา ก็มีนักข่าวมาสัมภาษณ์เรื่อง
ต่างๆ ก็เลยบอกกับสื่อไปว่า มีแนวคิดจะแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิดดัง
กล่าว นักข่าวก็งันมาก แล้วก็ถามกลับมาว่า จะทำหรือ แล้วจะ
ใช้เวลานานขนาดไหน ก็บอกว่าปีหน้าเข้าไป ขอเป็นสิ้นปีนี้แล้วกัน
ก็มีความมุ่งมั่น แต่บางคนก็คิดว่าเร็วเกินไปกับการที่จะมาแบนสาร
เคมีทั้ง 3 ชนิด ทั้งที่เพิ่งมาเป็น รมช.เกษตรฯ ได้แค่ไม่นาน แต่คน
ที่พูดแบบนั้นเขาคงไม่ได้คิดว่าก่อนหน้านี้เรามาจากนายเกษตรมนตรี
เราผ่านอะไรมาเยอะ เราเห็นจากเรื่องจริงก็มากมาย

ทั้งหมดคือความในใจของ “มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.
เกษตรและสหกรณ์” กับภารกิจที่ดูเหมือนจะยังไม่บรรลุสิ่งที่สังคม
ต้องการเห็น บนเสียงเชียร์ให้เธอ อย่าเพิ่งหยุดแค่นี้ หากมีโอกาส
ก็ควรต้องทำภารกิจที่ค้างคาอยู่ให้สำเร็จลุล่วง จะได้ไม่เป็น
“มาตามแผนเก่า” ตามฉายาที่สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล
ตั้งให้ในการตั้งฉายารัฐบาลและรัฐมนตรี ประจำปี 2562.



ผันน้ำเข้าเจ้าพระยา 2 พันล้าน ลบ.ม.รับภัยแล้ง

ไทยโพสต์ ● นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงแผนขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ว่า ได้เร่งบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนว่าน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจะไม่มีขาดแคลนอย่างแน่นอน ส่วนการทำเกษตรจะต้องขอความร่วมมือเกษตรกรไม่ปลูกพืชที่ใช้น้ำมาก เช่น ข้าวนาปรัง แต่จะส่งเสริมให้ปลูกพืชอายุสั้น พืชใช้น้ำน้อย ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ อาทิ ไก่ เป็ด วัว และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ อาทิ ปลา กุ้ง ในแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อเสริมรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรก่อนถึงช่วงฤดูฝน อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่า ปีนี้น้ำน้อยจริงๆ การปลูกพืชตามฤดูกาลคงไม่สามารถทำได้ปกติ ซึ่งจากการประเมินเรื่องภัยแล้งนั้นจะเป็นแค่บางพื้นที่ เช่น ชิกตะวันตกบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองไม่พบภาวะแล้งเหมือนฝั่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาเติมที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปกติจะผันน้ำได้ปีละประมาณ 800 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ปีนี้ต้องปรับแผนเพิ่มเป็น 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตร

คาดแล้งหนักวอนเกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย

● **รมว.เกษตรฯ** คาดปีนี้แล้งหนักยาวถึงพฤษภาคม 63 สั่ง
ผันน้ำแม่กลองเติมลุ่มน้ำเจ้าพระยา วอนเกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำ
น้อย หุน เลี้ยงสัตว์บก-น้ำ เสริมรายได้

วันที่ 30 ธันวาคม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการรับมือภัยแล้งว่า
ต้องยอมรับว่าปีนี้หน้าแล้งจริงๆ การจะปลูกพืชตามฤดูกาลคง
ไม่สามารถทำได้ปกติ ซึ่งจากการประเมินเรื่องภัยแล้งนั้นจะ
เป็นแค่บางพื้นที่ เช่น ซีกตะวันตก บริเวณลุ่มน้ำแม่กลองไม่
พบภาวะแล้งเหมือนฝั่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ
โดยกรมชลประทานจึงผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาเติมที่ลุ่ม
น้ำเจ้าพระยา ปกติจะผันมีปีละประมาณ 800 ล้านลูกบาศก์
เมตร (ลบ.ม.) แต่ต้องปรับผันเพิ่มเป็น 2,000 ล้านลบ.ม.
และคงใช้ระยะเวลาหนึ่ง เพราะจะต้องมีการเพิ่มเครื่องจักร
เครื่องสูบน้ำ ซึ่งเป็นการลงทุนที่ไม่ต้องแปลงสภาพคลองส่งน้ำ
เพียงแต่เพิ่มอัตราไหลของน้ำให้เร็วขึ้น

“ได้เร่งบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าน้ำเพื่อการอุปโภค
บริโภคจะไม่ขาดแคลนอย่างแน่นอน ส่วนการทำเกษตรจะ
ต้องขอความร่วมมือกับเกษตรกรไม่ปลูกพืชที่ใช้น้ำมาก เช่น
ข้าวมาปรัง แต่จะมีการส่งเสริมปลูกพืชอายุสั้น พืชใช้น้ำน้อย
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ อาทิ ไก่ เป็ด วัว และส่งเสริมการเลี้ยง
สัตว์น้ำ อาทิ ปลา กุ้ง ในแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อเป็นการเสริม

รายได้ให้พี่น้องเกษตรกรก่อนถึงช่วงฤดูฝน”

รมว.เกษตรฯ กล่าวอีกว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
จับปฏิบัติการทำฝนหลวงทุกวันเท่าที่สภาพอากาศอำนวยเพื่อ
ช่วยเติมน้ำตามเขื่อนต่างๆ และเกือบทุกที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้
จากสภาวะอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานคาดว่าเดือน
พฤษภาคม 2563 จะเข้าสู่ฤดูฝน คงจะประสพภัยแล้งไม่นาน
ขณะที่การประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ.ประเมิน
สถานการณ์ภัยแล้งปีหน้าที่จะกระทบต่อการผลิตน้ำประปา
ในพื้นที่รับผิดชอบ กปภ.จะมี 61 สาขา 82 อำเภอ ใน 31
จังหวัด โดยอยู่ในภาคอีสาน 15 จังหวัด ภาคเหนือ 9 จังหวัด
ภาคใต้ 6 จังหวัด และภาคตะวันออก 1 จังหวัด ซึ่งมาตรการ
แก้ไขเบื้องต้นจะวางท่อส่งน้ำและสูบน้ำจากแหล่งสำรอง ใช้น้ำ
บาดาล เจาะบ่อนบาดาล ต่อท่อ ย้ายแพสูบน้ำ สร้างฝาย จุด
ขยายและซื้อจากภาคเอกชน

ด้านการประปานครหลวง หรือ กปน. ยอมรับว่าขณะนี้
ยังเกิดภาวะน้ำทะเลหนุนอย่างต่อเนื่อง แม้ กปน.บริหาร
จัดการโดยการหลีกเลี่ยงการสูบน้ำดิบในช่วงเวลาที่น้ำทะเล
หนุนสูงมาผลิตน้ำประปาตลอด แต่ยังคงมีความเค็มหนุนสูง
เข้ามาในระบบจึงส่งผลให้รสชาติของน้ำประปาในพื้นที่ฝั่ง
ตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ยืนยันยัง
ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ล่าสุดกรมชลประทาน และกปน.
ร่วมกันหาแนวทางจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป



เปิดนิทรรศการ จันดี เดชโยธิน ผอ.ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดนิทรรศการ “ฝนหลวงชวนเที่ยวเทศกาลปีใหม่” ที่ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ท่าอากาศยานหัวหิน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 พระบิดาฝนหลวง.

นิทรรศการฝนหลวงร่วมฉลองปีใหม่

นายจันดี เดชโยธิน ผอ.ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ได้จัดโครงการ “ฝนหลวงชวนเที่ยวเทศกาล ปีใหม่” ที่ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ภายในท่าอากาศยาน หัวหิน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน มีนิทรรศการเกี่ยวกับฝนหลวง ที่หอเฉลิมพระเกียรติ พระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหา-

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ชม เครื่องบิน (TRANSAVIA AIRTRUK PL-12) ที่เกษตรกรชาวไร่อ้อย เขต 7 รวบรวมเงินบริจาค ซื้อถวาย เพื่อเป็นเครื่องบินที่ใช้ปฏิบัติการฝนหลวง และยังเป็นเครื่องบินที่พระองค์ท่านทรงเจิมด้วย พระองค์เองอีกด้วย

ผอ.ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน เปิดเผยด้วยว่า โครงการฝนหลวงเกิดขึ้นจากพระราชดำริในหลวง ร.9 ปี 2498 เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม พสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทรงรับ ทราบถึงความเดือดร้อนทุกข์ยากของราษฎรและ เกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคและน้ำใช้ทำการ เกษตรจึงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการ พระราชดำริ “ฝนหลวง” และได้ตราพระราชกฤษฎีกา ก่อตั้ง สนง.ฝนหลวง ปี 2518 สังกัดกระทรวงเกษตรฯ.

ปทุมฯทดลองแท่งถนนทรูดี้อี้อ ผันน้ำแม่กลองลงเจ้าพระยา

รมว.เกษตรฯเร่งแก้ภัยแล้ง
กรมชลฯผันน้ำจากแม่กลอง
ไปเติมลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มเป็น
2 พันล้าน ลบ.ม. พายุลูกเห็บ
ถล่มเชียงรายอีกรอบ เผย
รอบแรกเสียหาย 5 อำเภอ
บ้านพัง 1,899 ครัวเรือน
(อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 1

คลองแห้ง

ลูกเห็บถล่มเชียงรายอีกรอบ

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเกิดพายุลูกเห็บเมื่อคืนวันที่ 28 ธันวาคม ปรากฏว่า เมื่อคืนวันที่ 29 ธันวาคม ในพื้นที่ ต.แม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เกิดพายุลูกเห็บอีกรอบ แต่ส่วนใหญ่เกิดบนพื้นที่สูงจึงไม่มีผลกระทบต่อชาวบ้านมากนัก

ส่วนพื้นที่บ้านทุ่งแก้ว หมู่ 3 ต.โยนก อ.เชียงแสน ซึ่งได้รับความเสียหายจากพายุลูกเห็บพัดถล่มอย่างหนักเมื่อคืนวันที่ 28 ธันวาคมที่ผ่านมา ชาวบ้านต่างช่วยกันรื้อถอนและซ่อมแซมบ้านเรือนตัวเอง แต่มีหลายครอบครัวยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ โดยเฉพาะบ้านเลขที่ 115 ของนางพรรณณี วิวัฒน์วงศ์ ที่ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด เนื่องจากถูกเสาไฟฟ้าแรงสูงทับไล่ตัวบ้านและมีทรัพย์สินหลายรายการ รวมทั้งรถไถนาถูกเสาไฟฟ้าทับไล่จนเสียหาย

นางพรรณณีกล่าวว่า พายุรุนแรงมากกว่า 15 นาที และมีลูกเห็บ จากนั้นมีเสาไฟฟ้าล้มไล่จึงได้รับความเสียหายมาก จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากส่วนทางราชการ ทำให้ครอบครัวไม่มีที่อยู่อาศัย รวมทั้งขาดน้ำดื่มและไฟฟ้า โชคดีที่มีกระเบื้องเก่าเหลืออยู่บ้างจึงใช้มุงหลังบนอนชั่วคราว กินนะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและไข่ไก่ประทังชีวิต อยากให้ทางราชการเร่งให้ความช่วยเหลือและขอให้การไฟฟ้าชดใช้ค่าเสียหายให้ด้วย

ลูกเห็บถล่ม5อก.เสียหายอื้อ

ทั้งนี้ ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดเชียงราย สรุปความเสียหายจากเหตุพายุลูกเห็บระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคมที่ผ่านมา ส่งผลกระทบบ 5 อำเภอคือ แม่จัน, เชียงแสน, แม่ฟ้าหลวง, พาน และแม่สรวย รวม 14 ตำบล 59 หมู่บ้าน 1,899 ครัวเรือน ถนนเสียหาย 1 สาย เสาไฟฟ้าล้มเสียหาย จำนวน 120 ต้น โดยพื้นที่ อ.เชียงแสน ได้รับผลกระทบหนักสุด รองลงมาคือ อ.แม่จัน โดยนายประจัญ ปรชัยสกุล ผู้ว่าฯเชียงราย สั่งการให้ทางอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยเร่งสำรวจความเสียหายและจัดงบประมาณเข้าช่วยเหลือแล้ว

ที่วัดเจติยหลวง ต.เวียง อ.เชียงแสน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและราษฎรจิตอาสาด้วยกันตัดต้นไม้และกิ่งไม้ออกจากบริเวณวัด หลังเกิดพายุลูกเห็บถล่มส่งผลทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ภายในวัดล้ม โชคดีที่องค์พระธาตุเจติยหลวงซึ่งมีอายุกว่า 1 พันปี ไม่ได้รับความเสียหาย

ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่บางส่วนช่วยกันเคลียร์พื้นที่สถานที่ราชการต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน ซึ่งพายุลูกเห็บพัดหลังคาเสียหายหลายจุด และมีต้นไม้หักโค่นทับโรงเก็บของและโรงจอดรถทรัพย์สินของสำนักงานเสียหาย 1 คัน และจักรยานอีก 1 คัน ขณะที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเคลียร์เสาไฟฟ้าแรงสูง 59 ต้น ที่หักโค่นล้มขวางถนนสายเชียงแสน-แม่จัน เปิดใช้การจราจรได้ตามปกติแล้ว พร้อมเร่งติดตั้งเสาไฟฟ้าใหม่ รวมทั้งแก้ไขระบบไฟฟ้าตามถนนภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ซึ่งถูกต้นไม้ทับสายไฟขาดและเสาไฟฟ้าหักรวม 10 ต้น เพื่อเร่งจ่ายกระแสไฟให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเกินกว่า 10,000 ราย

ไร่ยาสูบ'แม่จัน'ยับ-เจ๊ง21ล.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พายุลูกเห็บยังถล่มไล่พื้นที่ปลูกยาสูบใน อ.เชียงแสน และ อ.แม่จัน พื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะที่บ้านสันนาและบ้านร่องก้อ ต.แม่ค้อ อ.แม่จัน ที่ยาสูบถูกพายุลูกเห็บตกไล่แหลกและเย็ดเสียหายทั้งหมด ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

นายสุพจน์ เดชอุป เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบกล่าวว่า พายุลูกเห็บทำให้ยาสูบที่พร้อมเก็บเกี่ยวเสียหายกว่า 700 ไร่ จากพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดประมาณ 1,000 ไร่ ไม่สามารถเก็บไปขายส่งสถานีโยยาป่าสักขวงได้ ความเสียหายกว่า 21 ล้านบาท อยากให้ทางภาครัฐเร่งหามาตรการ

มาช่วยเหลือ หรือเจรจาสถาบันการเงินเพื่อช่วยด้านเงินกู้ลงทุน หรือจ่ายเงินชดเชยก็โลกรั่มละ 18 บาท เพื่อแบ่งเบาภาระเกษตรกร และอยากให้ตั้งกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรนโยบาย เพื่อช่วยเหลือเยียวยากรณีเกษตรกรประสบภัยพิบัติ

ผันน้ำแม่กลองเติมเจ้าพระยา

ส่วนสถานการณ์ภัยแล้ง นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เร่งบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจะไม่ขาดแคลนอย่างแน่นอน ส่วนการทำการเกษตรจะต้องขอความร่วมมือกับเกษตรกรไม่ปลูกพืชที่ใช้น้ำมาก เช่น ข้าวนาปรัง โดยส่งเสริมปลูกพืชอายุสั้น พืชใช้น้ำน้อย พร้อมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ อาทิ ไก่ เป็ด วัช และสัตว์น้ำ อาทิ ปลา กุ้ง ในแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อเสริมรายได้

“ต้องยอมรับว่าปีนี้ใช้น้ำน้อยจริงๆ การจะปลูกพืชตามฤดูกาลคงไม่สามารถทำได้ จากการประเมินพบว่าแถบซีกตะวันตก บริเวณลุ่มน้ำแม่กลอง ไม่พบภาวะแล้งเหมือนทางฝั่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ทางกรมชลประทานจึงผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองไปเติมที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามากขึ้น ปกติจะผันน้ำปีละประมาณ 800 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ปรับเพิ่มเป็น 2,000 ล้าน ลบ.ม. แต่คงใช้ระยะเวลาสักพัก เพราะจะต้องเพิ่มเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ” นายเฉลิมชัยกล่าว

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า ขณะเดียวกัน ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรขึ้นปฏิบัติการทำฝนหลวงทุกวันเท่าที่สภาพอากาศอำนวย เพื่อช่วยเติมน้ำตามเขื่อนต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า ปีหน้าฤดูฝนจะดีกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าเดือนพฤษภาคม 2563 จะเข้าสู่ฤดูฝน คงประสบสภาวะภัยแล้งไม่นาน

กรมชลฯปรับแผนผันน้ำเค็ม

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจควบคุมคดีด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) กรมชลประทาน ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2562/63 กรมชลประทาน กล่าวว่า การบริหารจัดการน้ำเพื่อควบคุมค่าความเค็มในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุด บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ระบายน้ำจาก 4 เขื่อนหลัก จากเดิมไม่เกินวันละ 18 ล้าน ลบ.ม. ปรับเป็น 25.50 ล้าน ลบ.ม. ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 ควบคุมอัตราการไหลของน้ำผ่านที่สถานี C.29A ให้อยู่ระหว่าง 90-100 ลบ.ม./วินาที ควบคุมการระบายน้ำจากประตูระบายน้ำโพธิ์พระยาประมาณ 5-10 ลบ.ม./วินาที

นายสัญญา กล่าวว่า ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง-ท่า

จีน ได้ผันน้ำจากแม่น้ำแม่กลองลงแม่น้ำท่าจีน ผ่านคลองจรเข้สามพัน ออกทางประตูระบายน้ำ สองพี่น้อง ในอัตรา 35 ลบ.ม./วินาที และผันน้ำ จากแม่น้ำแม่กลองลงแม่น้ำท่าจีนผ่านคลองท่า สาร-บางปลา ออกทาง ประตูระบายน้ำบางปลา ใน อัตรา 35 ลบ.ม./วินาที ส่วนลุ่มน้ำท่าจีน-เจ้าพระยา ผันน้ำจากแม่น้ำท่าจีนลงแม่น้ำเจ้าพระยาผ่าน คลองพระยาบันลือ ในอัตรา 30 ลบ.ม./วินาที พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่ประตูระบายน้ำ พระยาบันลือ 6 เครื่อง และสถานีสูบน้ำลิ่งหนาท อีก 4 เครื่อง พร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ กลาง คลองพระยาบันลือ และติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพ น้ำแบบเคลื่อนที่ 2 จุด ที่แม่น้ำท่าจีนช่วงระหว่าง คลองจินดาและคลองภาษีเจริญ

“กรมชลประทานดำเนินการสูบน้ำเพื่อ ผลักดันความเค็มที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล โดยที่ ประตูระบายน้ำพระยาบันลือ เดินเครื่องสูบน้ำ 11 เครื่อง สูบได้ปริมาณน้ำประมาณ 33 ลบ.ม./วินาที ที่ประตูระบายน้ำลิ่งหนาท 2 เดินเครื่องสูบน้ำ 6 เครื่อง สูบได้ปริมาณน้ำประมาณ 18 ลบ.ม./วินาที พร้อมเดินเครื่องผลักดันน้ำบริเวณดังกล่าวแล้ว 12 เครื่อง” นายสัญญา กล่าว

‘เลย’อ่างน้ำพาวแห้งขอด

นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย ลง ตรวจพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ที่อ่างน้ำพาว หมู่ 11 บ้านก่าเนินเพชร ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย พบว่าน้ำในอ่างแห้งขอด

นายกิตติคุณกล่าวว่า อ่างน้ำพาวมีความจุอ่าง 1.364 ล้าน ลบ.ม. ตอนนี้น้ำคงเหลือแค่ 0.0085 ล้าน ลบ.ม.หรือ 6.20% ปกติอ่างน้ำพาวจะกัก

เก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรใน 8 หมู่บ้าน ผู้ใช้น้ำ ประมาณ 400 ครอบครัวย พื้นที่ทำการเกษตรกว่า 2,000-3,000 ไร่ ชาวบ้านมีการจัดสรรน้ำตามข้อ ตกงไม่มีปัญหา แต่ปีนี้เนื่องจากน้ำได้แห้งขอด ต่ำกว่าประตูระบายน้ำ จึงขอให้เกษตรกรงดการ ทำการเกษตรทุกชนิด

ด้านนายชูพงษ์ เหล่าประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 กล่าวว่า ปริมาณน้ำอ่างน้ำพาว เหลือน้อยมาก ชาวบ้านที่ใช้น้ำใน 8 หมู่บ้าน มีข้อตกลงร่วมกันใน การงดปลูกพืชฤดูแล้ง แต่มีชาวบ้านบางส่วนลอง เพาะปลูก ปรากฏว่าแห้งตายหมด อ่างน้ำพาวไม่ เคยแห้งขนาดนี้ตั้งแต่สร้างมาเมื่อปี 2503 ถือว่า

แห้งสุดในรอบ 59 ปี

‘พิจิตร’วอนเติมน้ำคลองนางเลิ้ง

ที่ จ.พิจิตร นายอุเทน เทพสอน อดีตกำนัน ตำบลย่านยาว อ.เมืองพิจิตร กล่าวว่า เกษตรกร ในพื้นที่หมู่ 5, 6 และ 12 ของ ต.ย่านยาว จะ ใช้ประโยชน์จากน้ำในลำคลองนางเลิ้ง ไปทำการ เกษตร หล่อเลี้ยงพืชไร่ และพืชสวน แต่ปีนี้คลอง นางเลิ้งแห้งขอดตลอดสายกว่า 10 กิโลเมตร ส่งผลให้ชาวนา ชาวสวน และชาวบ้านขาดน้ำ พืชสวน พืชไร่เริ่มขาดน้ำ คาดอีกไม่นานคนยืนต้นตาย เสียหายจำนวนมาก อยากให้โครงการชลประทาน พลายชุมพล ผันน้ำมาหล่อเลี้ยงลำคลองเพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนด้วย

ที่ จ.อุทัยธานี พ.อ.อนุภาค พิณจชอบ ผู้บังคับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 นำกำลังพลชุดหน่วย พระราชทานจิตอาสา 904 วปร.พร้อมรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร 2 คัน ตั้งจุดแจกจ่ายน้ำที่บริเวณ หน้าหน่วย ให้ประชาชนนำรถบรรทุกภาชนะมารอง รับน้ำไปใช้ได้ตลอดเวลา เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อน เนื่องจากยังคงประสบกับสถานการณ์ภัยแล้ง

ปทุมฯน้ำแห้ง-ถนนทรูต้ออ

ที่ จ.ปทุมธานี ผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสภาพถนนชลประทาน อ.หนองเสือ คลองสิบสาม เชื่อมต่อ ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี พบ ถนนทรูต้ออตัวลงไปใต้อ่างเป็นทางยาวประมาณ 200 เมตร เสียช่องทางการจราจรไป 1 ช่อง ทางต้องปิดการจราจร ไม่ให้รถวิ่งผ่าน ห้างออกไปที่คอสะพานฝั่งขวา ในพื้นที่หมู่ 4 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ทรูต้ออตัวลงไปเกือบ 2 เมตร เป็นทางยาวกว่า 200 เมตร ถนนเสียหายทั้ง 2 เลน รถไม่สามารถสัญจรได้ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นนำป้ายและเชือกมากันเพื่อป้องกัน อันตรายที่จะเกิดขึ้น

ด้านฝั่งซ้าย หมู่ 6 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ คอสะพานทรูต้ออตัวลงเล็กน้อย เจ้าหน้าที่นำยาง มะตอยมาเทที่คอสะพานเพื่อให้รถสัญจรไปมาได้ เนื่องจากอีกฝั่งถนนทรูต้ออทั้งหมดไม่สามารถขับ ผ่านได้ ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นถนนเลี้ยงเมือง ทะลุออก เส้น อ.หนองแค จ.สระบุรี ขึ้นภาคเหนือและภาค อีสาน ช่วงเทศกาลปีใหม่มิรุฒใช้ถนนเส้นนี้จำนวนมาก ทำให้ยางมะตอยที่เจ้าหน้าที่เทไว้แตกกร้าว

นอกจากนี้ ยังมีถนนทรูต้อออีกหลายจุดตั้งแต่

ถนนเลียบบคลองเจ็ด ไปจนถึงเลียบบคลองสิบสี่ แต่ละเส้นทางมีรอยแตกกร้าวของถนนเป็นจุดๆ บาง จุดทรูต้ออตัวลงไป 1-2 เมตร เจ้าหน้าที่ทำป้ายมาติด และเชือกมากัน ส่วนสาเหตุทรูต้ออตัวนั้น เกิดจากน้ำ ในคลองต่างๆ ใน อ.หนองเสือ แห้ง ไม่มีน้ำผลักดันสองฝั่งคลองทำให้ถนนทรูต้ออ

อุตุฯเผยเหนือ-อีสานหนาวอีก

วันเดียวกัน กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าว่า ประเทศไทยตอน บนมีอากาศเย็น อุณหภูมิลดลง 1-3 องศา เซลเซียส ในภาคเหนือและภาคกลาง บริเวณพื้น ราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 14-20 องศา เซลเซียส ยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึง หนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังรักษา สุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง สำหรับ ภาคใต้มีฝนบางพื้นที่

ที่ จ.บึงกาฬ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พื้นที่ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดบึงกาฬ มีสภาพอากาศหนาวเย็น ช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำกว่า 18 องศาเซลเซียส ชาวบ้านต้องก่อไฟผิงไล่ความหนาว

ที่ จ.หนองคาย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อุณหภูมิ ช่วงเช้าอยู่ที่ 16 องศาเซลเซียส ทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปชมทะเลหมอกแหล่ง ต่างๆ เช่นที่ภูห้วยอีสัน ภูหนอง และภูผาคี

Chairman Review

Chairman Review
Circulation: 50,000
Ad Rate: 40,000

Section: -/-

วันที่: อาทิตย์ 1 - อังคาร 31 ธันวาคม 2562

ปีที่: 24

ฉบับที่: 245

หน้า: 89(เต็มหน้า), 90

จำนวนหน้า: 2

Ad Value: 80,000

PRValue (x3): 240,000

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: Economic Agriculture: รองนายกฯ จุรินทร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน กยท. เปิดเวทีลงนาม MOU...

EconomicAgriculture

รองนายกฯ จุรินทร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน กยท. เปิดเวทีลงนาม MOU 9 ฉบับรวด

งาน Thailand Rubber Expo มูลค่าส่งออกยาง 1.4 แสนตัน รวม 8,070 ล้านบาท

ณ ห้องวีเนต 3-4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในงาน Thailand Rubber Expo จัดโดยการยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน



CHAIRMANreview | 89

Chairman Review

Chairman Review
Circulation: 50,000
Ad Rate: 40,000

Section: -/-

วันที่: อาทิตย์ 1 - อังคาร 31 ธันวาคม 2562

ปีที่: 24

ฉบับที่: 245

หน้า: 89(เต็มหน้า), 90

จำนวนหน้า: 2

Ad Value: 80,000

PRValue (x3): 240,000

คลิป: ขาว-ดำ

คอลัมน์: Economic Agriculture: รองนายกฯ จุรินทร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน กยท. เปิดเวทีลงนาม MOU...

EconomicAgriculture



บันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางด้านธุรกิจ รวม 2 ชุด แบ่งเป็น MOU ระหว่างการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กับบริษัทเอกชน 5 ฉบับ และ MOU ระหว่างสหกรณ์กองทุนสวนยางกับภาคเอกชน 4 ฉบับ โดยมีการเซ็นข้อตกลง MOU ทั้งหมด 9 ฉบับ มูลค่าส่งออกยาง 1.4 แสนตัน รวม 8,070 ล้านบาท

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่การยางแห่งประเทศไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความตั้งใจในการทำงานตามนโยบายรัฐบาล สำหรับการทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU 9 ฉบับ มีมูลค่าการส่งออกยางพาราประเภทผลิตภัณฑ์ต่างๆ 140,000 ตัน มูลค่าทั้งหมด 8,070 ล้านบาท นอกจากนี้แล้ว ยังจะมีการจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อกับผู้ผลิตภายในงาน Thailand Rubber Expo เพิ่มเติมอีกด้วย โดยหวังเป็น

อย่างยิ่งว่าการเจรจาจะมียอดการส่งออกเพิ่มขึ้นอีก ทั้งนี้ที่ผ่านมาในส่วนของยางพารา ได้มีการเซ็นข้อตกลงไปแล้วทั้งหมดเป็นมูลค่า 34,000 ล้านบาท

ด้าน นายขจรจักษ์ณ์ นวลพรหมสกุล รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางด้านธุรกิจ ระหว่างการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กับบริษัทเอกชนรวม 5 ฉบับ โดยกล่าวว่า การเปิดเวทีลงนาม MOU ทั้งหมดรวม 9 ฉบับ ในการจัดงาน Thailand Rubber Expo ของ กยท. ในวันนี้ นับเป็นโอกาสดีที่จะช่วยเพิ่มยอดการส่งออกยางพาราให้มากขึ้น และเป็นการเร่งรัดการระบายสต็อกยางพารา เพื่อยกระดับราคายางพารา รวมถึงช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราให้มีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตยางพาราอย่างยั่งยืน ☑



สุริยะ: ใจรุ่งเรืองกิก

มณิกญา ไทยเศรษฐ์

เฉลิมชัย ศรีอ่อน

ยังเป็นหนึ่งเรื่องยาวที่ต้องจับตากันข้ามปีกับการกำจัดสารเคมีอันตรายที่คนไทย-เกษตรกรไทย คุ่นเคยก้นมากกว่าครึ่งศตวรรษกับ 3 เกลอกำจัดศัตรูพืช-แมลงในตำนาน “พาราควอต” (ชื่อการค้า-กรัมม็อกโซน) “ไกลโฟเซต” (ชื่อการค้า-ราวดีอัฟ) และ “คลอร์ไพริฟอส” ทั้งที่ตอนนีกว่า 50 ประเทศทั่วโลกตระหนักถึงมหันตภัยร้ายและพร้อมใจกันยกเลิกใช้ด้วยความสำคัญของสุขภาพพลเมืองในประเทศมากกว่า

ไทยเองก็ไม่ใช่ “ไม่ยกเลิก” และมีความพยายามมาหลายปี แต่จนถึงขณะนี้ ที่ว่าจะสำเร็จก็กลับเปลืองพลัง

โดยฝ่ายที่ออกมารณรงค์ให้คนไทยเลิกใช้สารพิษทั้ง 3 ตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “พาราควอต-ไกลโฟเซต” คือหน่วยงานที่ดูแลสุขภาพคนไทยทั้งประเทศอย่างกระทรวงสาธารณสุข เป็นหลัก มาเมื่อกำลังกับ วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) พร้อมมีกองทุนในนามเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 686 องค์กร รวมถึง ส.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ ที่ร่วมให้ข้อมูล “ทำไมไทยถึงควรแบนสามสารพิษทางการเกษตร” ซึ่งแน่นอนว่าหลักๆยังคงชี้ให้เห็นถึงพิษภัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้โดยตรงไปจนถึงการตกค้างของสารพิษในดินในน้ำและผลผลิตที่จะส่งผลถึงผู้บริโภค ที่มีการหยิบยกงานวิจัยจากต่างประเทศมาฉายให้เห็นผลกระทบจากการใช้ยามาห้ผู้ที่มีต่อสุขภาพด้านต่างๆ แลวมเชื่อมโยงไปถึงโรคร้าย ทั้งมะเร็ง พาร์กินสัน และโรคเนื้อเน่า!

แต่คงนามของกลุ่มที่เล็งเห็นพิษร้ายของ 3 สารเคมีดังกล่าว หนีไม่พ้นหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลสารเคมีทางการเกษตรทั้งปวงในไทย ต่อด้วยคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่ตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ที่ปัจจุบันมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน

ทั้งที่นับตั้งแต่เริ่มมีการเรียกร้องให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติยกเลิกใช้ 3 สารพิษดังกล่าวตั้งแต่เดือนมษายน 2560 ซึ่งสถานการณ์จะทำจะดีเมื่อกระทรวงสาธารณสุขและคณะทำงานสารเคมีที่มีความเสี่ยงสูงจาก 4 กระทรวงหลัก มีมติให้แบนพาราควอตคลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้ไกลโฟเซตภายในสิ้นปี 2562 โดยเลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช “พาราควอต” ภายในเดือนธันวาคม 2561 ต้องยุติการนำเข้าและต้องยุติการใช้ทั้งหมดภายในเดือนธันวาคม 2562 พร้อมเรียกร้องกรมวิชาการเกษตร ยุติการต่อทะเบียนใหม่และจำกัดการนำเข้าสารเคมีทั้ง 3 ชนิดโดยทันที



แต่ 19 พฤศจิกายนปีเดียวกัน กรมวิชาการ เกษตรกลับอนุญาตให้บริษัทจำหน่ายเคมี เกษตรต่อทะเบียนพาราควอตสวนข้อเสนอ กระทรวงสาธารณสุข

จากนั้นการแบน 3 สารเคมีอันตราย ภายใต้อำนาจ พ.ร.บ. อนุรักษ์ จันทรโอชา ก็ พบอุปสรรคสารพัดเรื่องมาท่ามกลางเสียง

ร่ำลือถึง "ผลประโยชน์มหาศาล" ที่จะมีทั้งคนได้ และคนเสีย หากไทยประกาศห้ามใช้สารเคมีฆ่า หญ้า/ฆ่าแมลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "พาราควอต- ไกลโฟเซต" พร้อมกันยกเซต! และนำไปสู่การเปิด หน้าของกุ่มคัดค้านการแบนสารเคมีที่มีทั้งเกษตรกร นักวิชาการ นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ฯลฯ พร้อมใจจัด "ข้อมูลอีกด้าน" ถล่มใส่อีกฝั่งอย่างไม่ยั้ง แม้ช่วงครึ่งแรกของปี 62 กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องนี้ คือ สาธารณสุข เกษตรและสหกรณ์ และ



อุตสาหกรรม ที่มีรัฐมนตรีดูแลจาก 3 พรรค ได้แก่อนุทิน ชาญวีรกูล (ภูมิใจไทย) เฉลิมชัย ศรีอ่อน (ประชาธิปัตย์) และสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ (พลังประชารัฐ) ตามลำดับ ต่างยืนยันหนักแน่นให้มีการแบนสารพิษทั้ง 3 ไปแล้วก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายอนุทิน ที่ย้ำมาตลอดว่าสุขภาพของประชาชนต้องมาก่อน ยิ่งเป็นเรื่องอาการเจ็บป่วยของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสารพิษทางการเกษตรด้วยแล้ว...

"มันเป็นไปไม่ได้เลยที่กระทรวงสาธารณสุขจะให้ใช้ต่อ โดยได้หารือกับรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันที่จะทำให้สารเคมีเหล่านั้นหมดไปเรื่องแบนเราต้องเดินหน้าแต่ก็ต้องหาสารมาทดแทนด้วย" นายอนุทินกล่าว และเมื่อผสมานมือกับนางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ จากพรรคเดียวกันที่ไปนั่งคุมกรมวิชาการเกษตร จึงเชื่อว่าการจะแบน 3 สารเคมีพิษให้จบในปี 62 ก็ไม่น่ายาก ถึงขนาดที่นางมนัญญากล่าวอย่างมั่นใจว่าที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย วันที่ 22 ตุลาคม 62 จะแบน 3 สารเคมีได้สำเร็จ ท่ามกลางเสียงคัดค้านอย่างหนักขั่นของกลุ่มมวลชน "ต่อต้านการแบน 3 สารพิษ" ที่มีนายสุภรณ์ สังขวรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัย เป็นหัวหน้า พ่วงตัวแทนกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด ที่บุกไปยืนยันกับนายกฯ ว่าเกษตรกร

เดือดร้อนหนักมากและจะเสียหายเป็นหมื่นล้านบาทหากมีการแบนสารพาราควอต เช่นเดียวกับ น.ส.อัญชลี ลักษณะอำนาจพร ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง ที่เดินหน้าฟ้องศาลปกครองทันทีที่รัฐมีมติห้ามใช้ทั้ง 3 สารฯ พร้อมกับการปิดข้อมูลเชิงลบว่อนโลกออนไลน์ของผู้ถือหางฝั่งด้านการแบนสารพิษ

ถึงเหตุที่รีบร้อนแบนสารเคมีทั้ง 3 เพราะมี "ไอ้โม่ง" รอรับผลประโยชน์แบบเนือๆเน้นๆ ทั้งแนวทางและสารทดแทน แต่มติคณะกรรมการฯ วันที่ 22 ตุลาคม 62 ที่ให้ปรับวัตถุอันตรายพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต จากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 62 เป็นต้นไป ก็อยู่ได้ไม่นาน เพราะในวันที่ 27 พฤศจิกายน คณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดใหม่ ที่มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รรมว.อุตสาหกรรม เป็นประธาน แถลงผลการประชุมนัดแรก กลับมติเดิมจากแบนทั้ง 3 สารพิษ มาเป็นเลื่อนแบน "พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส" ออกไปอีก 6 เดือน คือเป็นมิถุนายน 63 ส่วน "ไกลโฟเซต" ให้ใช้ตามมติคณะกรรมการฯ 28 พฤษภาคม 61 ที่จำกัดการใช้ ไม่ใช่แบนถาวร

ก็ไม่ว่าจะเป็นการดับฝันใครบ้าง แต่กับคนที่อยากเห็นผืนดินเป็นอนสารพิษน้อยลง คงได้แต่มองตาปริบๆ รอวัดใจผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้ จะเห็นสิ่งใดสำคัญกว่ากันระหว่าง "สุขภาพของประชาชน" กับ "ผลประโยชน์" ของบางกลุ่มทุน!!





'จรินทร์' ส่งการเมือง-เศรษฐกิจ'63

มั่นใจเสถียรภาพ-นำ'ปชป.'ลุยศึกท้องถิ่น

หมายเหตุ - นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์พิเศษถึงแนวทางการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมุมมองต่อทิศทางเศรษฐกิจและสถานการณ์การเมืองในปี 2563

● มอบ 3 นโยบายหลักการทำงาน ของกระทรวงพาณิชย์

แผนการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ในปี 2563 ได้หารือและมอบนโยบายให้กับผู้บริหารระดับสูงไว้แล้ว โดยให้กำหนดแผนปฏิบัติการเน้นใน 3 เรื่อง ได้แก่ โครงการประกันรายได้เร่งรัดการส่งออก และเร่งรัดการทำเอฟทีเอ

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกร จะดำเนินต่อเนื่องจากปี 2562 ที่ได้จัดทำประกันรายได้ในพืช 5 ชนิด คือ ข้าวเปลือก ปาล์ม น้ำมัน ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งในส่วนนี้จะมีมาตรการออกมาอีก และประกันรายได้จะเดินหน้าต่อไปและคู่ขนานกับมาตรการเสริม คู่ขนานกับการประกันรายได้ ซึ่งพืชเกษตรตัวอื่นด้วยที่เราต้องเข้าไปดูแล ทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย ที่พูดว่าประกันรายได้แค่ 5 ตัวพืชเกษตรตัวอื่นไม่เข้าไปดูแล ขอย้ำเสมอว่าเราใช้ยานยนต์ขนานในการเข้าไปแก้ไข เช่น ผลไม้ปีที่ผ่านมาราคาค่อนข้างดี อาจ

ราคาตกบ้างช่วงต้นฤดูหรือกลางฤดูผลิตเพราะผลผลิตออกพร้อมกัน กระทรวงพาณิชย์ก็เข้าไปเยียวยาด้วยความรวดเร็ว เมื่อแก้ปัญหาได้ไวปีอาหารราคาตกก็ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมังคุด ลำไย มะม่วง มะพร้าว น้ำหอม ทุเรียนราคาโต่งมัน แพงจนคนไทยเกือบกินกันไม่ค่อยไหวแล้ว ผลไม้เกือบทุกตัวราคาดี เราใช้การหาตลาดเสริมให้พาณิชย์จังหวัดและค้าภายในเป็นกลไกระบายผลไม้ อีกมาตรการเสริมหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับและถือว่าเป็นมาตรการใหม่คือประสานกับสายการบินโลว์คอสต์ในประเทศ ให้ประชาชนสามารถหิ้วผลไม้ขึ้นเครื่องบินฟรีทั่วประเทศตลอดทั้งฤดูผลไม้ ขนาดน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อราย โดยกรมการค้าภายในทำกล่องบรรจุเพื่อให้หิ้วขึ้นเครื่องได้สะดวกก็ช่วยระบายผลไม้ได้เยอะ

เพื่อรองรับผลผลิตผลไม้ปี 2563 เราไม่ได้ทำเท่านี้ เร็วๆ นี้จะเริ่มมาตรการที่เปิดโอกาสให้ผู้โดยสารสามารถหิ้วผลไม้ขึ้นเครื่องสายการบินอินเตอร์บินระหว่างประเทศได้ฟรี หรือเก็บตามน้ำหนักในราคาพิเศษ กรมการค้าภายในได้หารือเบื้องต้นกับหลายสายการบินระหว่างประเทศแล้ว พร้อมกับสั่งการให้ทูตพาณิชย์ทั่วโลกไปศึกษาแล้วว่าประเทศใด ที่เขาอนุญาตให้สามารถหิ้วผลไม้เข้าประเทศผ่านสายการบินได้ เมื่อได้ข้อมูลแล้วให้ทำแผนงานชัดเจนเป็นรูปธรรมต่อไป พร้อมกันนี้ มีแผนเดินทางไปเปิดเทศกาลผลไม้ในประเทศที่มีศักยภาพความ

ต้องการและมีกำลังซื้อสูง เช่น จีน นิยมผลไม้จากไทยมาก ต้นปี 2563 ผมจะพาคณะไปหนานหนิง ไปเปิดเทศกาลผลไม้ไทย ซึ่งคุยไว้ล่วงหน้ากับเลขาพรรคคอมมิวนิสต์แห่งมณฑลกว่างสี และรัฐบาลจีนได้อนุญาตตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา มณฑลอื่น เช่น เชียงไฮ้ จะไปพบกับผู้นำเข้าผลไม้รายใหญ่ของเชียงไฮ้ ซึ่งเขาบอกว่าปีนี้จะนำเข้าผลไม้ไทย เพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่าครึ่งเท่าของปีที่ผ่านมา แปลว่าปีที่ผ่านมานำเข้ามูลค่า 3 พันล้านบาท ปีนี้จะนำเข้าเป็น 5 พันล้านบาท และผู้ว่ามณฑลต่างๆ ระบุว่ายินดีอำนวยความสะดวกทุกเรื่อง ผลไม้ที่กำลังเป็นดาวรุ่งในจีนตอนนี้คือมะพร้าว น้ำหอม เพิ่มจากนิยมแล้วในลำไย ทุเรียน มังคุด มะม่วง ปีนี้จะทำเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ยืนยันประกันรายได้ยังเดินหน้าต่อไปตราบเท่าที่รัฐบาลนี้ยังบริหารราชการแผ่นดิน แม้หมดฤดูกาลผลิต ชนิดพืชประกันรายได้คง 5 ชนิด และทำไปเรื่อยๆ หมดฤดูกาลผลิตก็ออกหลักเกณฑ์ใหม่ ยังไม่ขอพูดล่วงหน้าไปก่อน เราต้องดูว่าตรงไหนเป็นจุดอ่อนก็จะหารือร่วม 3 ฝ่ายก่อน ประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์ ตัวแทนภาคเอกชนและตัวแทนภาคเกษตรกร ว่าควรปรับอะไร ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พร้อมกับพิจารณาใช้มาตรการเสริมหลากหลายรูปแบบตามชนิดของพืช พืชยางพารา อย่างแรกควบคุมปริมาณการปลูกไม่ให้เพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น ถ้ามี



พืชชนิดที่นำสนใจว่าจะส่งเสริมให้โค่นแถวเว้นแถว และให้เงินสงเคราะห์ช่วยเพื่อเยียวยาแถวที่โค่น เพื่อรอมีรายได้ในอนาคต อย่างที่สองจะเพิ่มการใช้ยางในประเทศ มี 2 แบบ คือ ภาคเอกชน เร่งส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยางรถยนต์ ถุงมือยาง การผลิตหมอนยาง ที่นอนยาง หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มการใช้ยางในประเทศ อีกส่วนเพิ่มการใช้ยางในภาครัฐ ต้นปี 2563 จะเรียกประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมาย นำยางไปใช้ในการผลิตวัสดุอุปกรณ์ ถนน สนามกีฬา หลักกิโลเมตร และอื่นๆ โดยจะมีการกำหนดปริมาณใช้ยางว่าแต่ละกระทรวงจะรับผิดชอบกี่ตัน ก่อนเสนอ ครม.รับทราบและเห็นชอบ อีกส่วนคือผลักดันส่งออกยาง แม้ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว แต่จะร่วมมือกับภาคเอกชนนำคณะบุกต่างประเทศ อาทิ จีน ฮองกง อินเดีย ตุรกี แอฟริกาใต้ เป็นต้น ระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมาก่อนสิ้นปี 2562 ได้นำคณะเอกชนไปจีน ไปอินเดีย ตุรกี สหรัฐ และเยอรมนี ยอดขายได้เฉพาะ 3-4 ทริบนี้ โดยประมาณ 6 หมื่นล้านบาท ทั้งข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ไปจีนปีที่แล้วเราส่งออกมันสำปะหลังไปจีนทั้งปี 3 ล้านตัน ยางพาราไปอินเดียสามารถขายยางพาราได้ 1 แสนตัน ได้เงินเข้าประเทศ 9,000 ล้านบาท

ในส่วนของปาล์มน้ำมัน มีการผลักดันผ่านคณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ (กนป.) ให้เร่งประกาศการใช้มันดีเซล ปี10

ที่เอาปาล์มไปเป็นส่วนผสม 10% และเอาน้ำมันปาล์มไปใช้ผลิตไฟฟ้า เรื่องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันที่ถังเก็บน้ำมัน (มิเตอร์) เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้า สกัดแจ้งข้อเท็จจริงสต็อกแล้วไม่เข้าไปซื้อปาล์มจากเกษตรกรเป็นสิ่งที่จะต้องเดินหน้าต่อไป และเตรียมออกประกาศกำหนดด้านที่สามารถนำเข้าน้ำมันปาล์มเข้าไทยได้ ไม่ใช่ปล่อยให้เข้าเสรีอย่างแต่ก่อน เป็นการป้องกันนำเข้า ช่วยพยุงราคา และจากมาตรการที่ทำมาก่อนหน้านี้พบว่าช่วยเพิ่มราคาปาล์มจากกิโลกรัมละ 2 บาทกว่า วันนี้ขึ้นมาถึง 5 บาทแล้ว ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นายกรัฐมนตรีสั่งในครม.ล่าสุดแล้วให้ฝ่ายความมั่นคงเข้มงวดและสกัดนำเข้า เพราะตอนนี้เชื่อว่ามีการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นจำนวนมาก ส่วนที่ต้องกังวลเรื่องประกันรายได้จะขัดกฎองค์การการค้าโลก (WTO) เราไม่ได้แทรกแซง ทุกตัวเป็นไปตามกลไกตลาด เป็นมาตรการช่วยเสริมรายได้เกษตรกร เป็นการหยิбыนเพื่อเพิ่มรายได้ ไม่ได้แทรกแซงหรือทำลายตลาด ภาคเอกชนก็เห็นด้วย ผู้ส่งออกข้าวเห็นด้วย ไม่ได้บิดเบือนราคาซื้อและส่งออก แต่แข่งขันลดลงจากค่าบาทแข็ง

สำหรับแผนงานการส่งออกปี 2563 ได้ทำไว้แล้วเช่นกัน จากที่ประชุมร่วมภาคเอกชนกับกระทรวงพาณิชย์ (กรอ.พณ.) ได้ข้อสรุปจะนำทัพบุกตลาด 18 ประเทศ 16 ทริบ ได้แก่ อินเดีย ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ ฮองกง จีน เวียดนาม ฝรั่งเศส

อังกฤษ ตะวันออกกลาง รัสเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ตีมอร์-เลสเต เกาหลีใต้ บังกลาเทศ มาเลเซีย และกัมพูชา บุกทั้งตลาดใหม่ และกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี ที่ผ่านขบวนการค้าชายแดน กำลังเร่งลดอุปสรรคต่อจากปีที่ผ่านมา เร่งเจรจาเปิดด่านถาวร เช่น สระแก้ว-กัมพูชา จะลงลึกมากขึ้น มุกดาหารแล้วก็ไปนครพนมด้วย เพราะผ่านนครพนมเข้าลาว ไปเวียดนามและจีนเป็นช่องทางช่วยส่งสินค้าไปจีนได้เพิ่มขึ้น ซึ่งยังมีปัญหาบางอย่างกำลังหารือเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลนั้นๆ ลงลึกด้านเชียงราย เป็นการแก้ปัญหาอุปสรรคตั้งแต่ต้น ส่วนรูปแบบเร่งรัดต้องลึกถึงเป้าหมายไม่แคร์รายประเทศ แต่ลึกไปในแต่ละมณฑล หรือแต่ละรัฐ เช่น เวียดนาม ไม่แค่ไปเมืองหลวง จะเจาะทั้งไฮจิมินห์ ฮานอย ดานัง โดยประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่และประชากรมาก โดยเฉพาะจีน อินเดีย ให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ไปศึกษาว่าทำแบบใดได้บ้าง

ส่วนตัวเลขนั้นผมว่าทำให้ดีที่สุดก่อนดีกว่า อีก 1-2 เดือนแรกปีนี้จะชัดเจน ซึ่งผ่านมา 4-5 เดือนผมพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ผมทำเต็มที่ ทำอย่างมียุทธศาสตร์ และทำอย่างมีทิศทางชัดเจน และทำอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ไม่ได้ล่องลอยในอากาศ ทำร่วมกับเอกชนเขาฟังผมมานานแล้ว กรอ.พณ. จึงเกิดขึ้น ทูตพาณิชย์แปลงร่างเป็นเซลส์แมนประเทศจึงเกิดขึ้น ขณะนี้ทูตพาณิชย์

ไม่ได้อยู่สบาย ต้องเร่งขายของ รายงานกลับมาว่าตลาดไหนมีโอกาสอย่างไร เมื่อไหร่ ตัวเลขเป้าหมายการส่งออกนั้นยึดหัวโจกสำคัญคือเราทำถูกทิศทางหรือเปล่า ทำร่วมมองคพาพหรือไม้ออกจนจึงมั่นใจ

ปัจจัยกระทบต่อปี 2563 นั้น นอกจากเงินบาทแข็งค่าแล้ว สงครามสหรัฐและจีน (เทรดวอร์) อยู่่าเพิ่งวางใจ ผมไม่ได้มองในแง่ลบ แต่ผมมองอย่างไม่ประมาท เราต้องติดตามอีกระยะหนึ่ง ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้เสมอสำหรับการเมืองโลก ที่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก รวมถึงเงินบาทแข็ง ที่ผ่านมามีค่าขึ้นกันมาก บาทแข็งขึ้นทอนขีดความสามารถแข่งขันด้านราคาในตลาดโลกมากพอควร เรื่องบาทแข็งมีผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจด้านหนึ่งมองว่ากระทบต่อส่งออก แต่อีกด้านมองว่าควรใช้วิกฤตเป็นโอกาสนำเข้าเครื่องจักรได้ราคาถูกลง แล้วมาปรับปรุงโรงงานผลิต แปลงวิกฤตเป็นโอกาสได้สำหรับระยะสั้น จากความเห็นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) สภาผู้ส่งออกทางเรือ (สรท.) ทุกฝ่ายก็เห็นใกล้เคียงกันว่าหากบาทอ่อนลงกว่านี้ จะช่วยให้เขาแข่งขันราคาในตลาดโลก และขายได้ง่ายขึ้น

อีกเรื่องที่ต้องเน้นคือการเร่งรัดการทำเอฟทีเอกับประเทศเป้าหมายคงค้างและเป้าหมายใหม่ อาทิ ไทย-ตุรกี ไทย-ปากีสถาน ไทย-ศรีลังกา ไทย-แอฟริกาใต้ ไทย-แอฟริกา รวมถึงกำลังศึกษาจะทำเอฟทีเอกับประเทศใหม่ เช่น ไทย-อียู ไทย-อังกฤษ ส่วนนี้จะช่วยเพิ่มเติมต่อจากการเปิดเสรีการค้าระหว่างกัน ลดภาษี ลดอุปสรรค ซึ่งหลายคู่เจรจาบีบต้องได้ข้อสรุปและลงนามเปิดเสรีกันต่อไป

เรื่องไทยถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) ของสหรัฐต่อไทย จะมองว่าเราทำงานเชิงรับ นั้นไม่ถูก เรื่องนี้ต้องดูว่าสิ่งที่ต่างประเทศขอเราทำได้ไหม ซึ่งต้องนำข้อเสนอมาบวกลบคูณหารแล้วดูว่าตามที่เสนอประเทศชาติเสียหายไหม เราต้องดูแลคนและเสถียรภาพในประเทศก่อน มุมเขามองอาจไม่ถูกก็ได้ เราต้องกล้าตัดสินใจ

สำหรับการติดตามดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ก็ดูแลไม่ได้ห่างเลย ช่วงปี 2562 จะเห็นว่าราคาสินค้ายังถูกควบคุมอยู่ในระดับไม่สูงขึ้นดูจากตัวเลขดัชนีราคาสินค้า (เงินเฟ้อ) หรือดัชนีค่าครองชีพ ที่ปรากฏออกมาไม่ได้สูง แต่ยอมรับว่าประชาชนจำนวนไม่น้อย รู้สึกว่าของแพงขึ้นส่วนหนึ่งเพราะรายได้ไม่ถึงกับดีมาก มีผลกระทบ

ต่อความรู้สึกเวลาจะจับจ่ายใช้สอย ทำให้รู้สึกว่าผิดเคือง ส่วนปี 2563 กังวลว่าการปรับขึ้นค่าแรงงานรายวันขยับอีก 5-6 บาท/วัน อยู่ที่ 331 บาท กรมการค้าภายในศึกษาต้นทุนต่อสินค้าอุปโภคบริโภคสำคัญ เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ของจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน พบว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นสูงสุดเพียง 0.006% ซึ่งถือว่าไม่กระทบต้นทุนอย่างมีนัยยะสำคัญ และไม่อนุญาตให้ขึ้นราคาปี 2563 ก็เช่นกันไม่อนุญาตให้ปรับราคาแน่นอน

● ชุมชนนอกสภากระทบการค้าและความเชื่อมั่น

เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับว่าชุมชนทางการเมืองนอกสภาระดับไหน ถ้าใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญปกติ คงไม่มีผลกระทบอะไร เพราะเป็นปรากฏการณ์ปกติในโลกประชาธิปไตย หากเป็นการเมืองนอกสภาในลักษณะที่ไม่ปกติ ทุกคนก็ตอบได้กระทบแน่นอน ช่องกึ่งชุมชนมักเป็นตัวอย่างล่าสุดที่ปรากฏให้เห็นว่าสุดท้ายกระทบการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ช่องกึ่งเป็นแค่นั้น ประเทศไทยคงไม่อยู่ในเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือไปกว่านั้น การเมืองนอกสภาไปในรูปแบบรุนแรง อาจอนุมานได้ว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มุมใดมุมหนึ่งแง่ใดแง่หนึ่ง คงไม่มีใครอยากเห็นหรือให้เกิดอย่างช่องกึ่ง เมื่อเราได้เห็นตัวอย่างอันเป็นบทเรียนจากช่องกึ่ง ต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปรากฏการณ์นั้นในไทย เราทุกคนอยากเห็นการเมืองราบรื่น เพราะการเมืองราบรื่นเป็นต้นทางให้เศรษฐกิจไม่เจอปัญหาไปด้วย หลายอย่างเริ่มต้นที่การเมือง เศรษฐกิจนั้นประกอบด้วยผลจากการเมือง ฝ่ายค้าน และประชาชน และภาคอื่นๆ ด้วย

● ผลกระทบหากเปลี่ยนตัวรัฐบาล

ก็อยู่ที่รัฐบาลชุดใหม่ว่ามีนโยบายอย่างไร ถ้ายังเป็นรัฐบาลชุดนี้ภายใต้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีและผมยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผมจะยังเดินทางตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ รัฐบาลจะทำงานครบ 4 ปีใหม่ เป็นเรื่องที่ไม่มีการคาดการณ์ได้ว่าจะยาวถึงขนาดนั้นไหม ถึงตอนนี้ผมยังไม่เห็นสัญญาณ ส่วนผมไม่มีปัญหากับใครทั้งสิ้น ยึดทำงานบนหลักการที่เราเมื่อ

● สถานการณ์การเมืองโดยรวมปี 2563

ยังไม่คิดว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากสำหรับสถานการณ์การเมืองในระบบรัฐสภาปกติ เพราะรัฐบาลยังเป็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งและต่อเนื่องข้ามปี 2563 เช่นเดิม และปริมาณเสียงในสภาผู้แทนราษฎร ไม่น่าจะน้อยไปกว่าเดิม ฉะนั้น โดยภาพรวมสามารถผ่านไป 2562 ไปได้ คิดว่าปี 2563 ยังน่าจะเดินหน้าต่อไปได้ แม้ว่าเสถียรภาพรัฐบาลในระบบรัฐสภาจะขึ้นกับปริมาณเสียงในสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลชุดนี้มีเสียงปริ่มน้ำก็ตาม นอกจากเสียงในสภาผู้แทนแล้ว ยังมีอะไรที่จะเกื้อหนุนรัฐบาลให้ทำงานต่อไปได้ นั่นก็คือสร้างผลงานของรัฐบาลให้ปรากฏให้เป็นรูปธรรมที่ยอมรับของประชาชน แม้ว่าภายใต้สถานการณ์การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สถานการณ์สงครามการค้าที่มีผลกระทบต่อทั่วโลก รวมถึงไทย สถานการณ์บาทแข็งค่า ปี 2562 ก็ยังฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ ปี 2563 น่าจะยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ประกอบกับดูจากการคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจปี 2563 พบว่า องค์กรสำคัญเศรษฐกิจของโลกยังคาดการณ์ไปทางบวก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) คาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2563 ขยายตัวได้ที 3.4% จาก 3% และเชื่อว่าภายใต้มาตรการหลายมาตรการที่รัฐบาลชุดนี้นำมาใช้ต่อในปี 2563 จะสามารถพาเศรษฐกิจของประเทศ ให้มีความก้าวหน้าต่อไป ทำให้ปี 2563 ขยายตัวไม่น้อยกว่าปี 2562 ถือว่าเศรษฐกิจปี 2563 ประเทศไทยยังมีภาพบวก จะมาช่วยเหลือหนี้เสถียรภาพการเมืองในเรื่องการสร้างผลงานให้ปรากฏต่อไปในภาพรวม

เรื่องเสถียรภาพทางการเมืองนั้น เป็นธรรมดา ถ้าไม่เปลี่ยนรัฐบาลพรรคเดียวก็ต้องรัฐบาลพรรคผสม ประเทศไทยผ่านการเป็นรัฐบาลผสมมาหลายสมัยแล้ว โอกาสเกิดรัฐบาลพรรคเดียวมีน้อยมาก เพราะโอกาสพรรคเดียวได้เสียงข้างมากแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่พึ่งพรรคใดไม่เคยเกิด เพียงแต่ตัวรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลพรรคผสมมากหน่อย เหมือนนายกรัฐมนตรีพูดว่ามีตั้ง 18 พรรค ผมก็ไม่เคยนับนิ้วว่ากี่พรรค แต่ท่านก็นับก็พูดตอนงานเลี้ยงนักข่าวว่ามี 18 พรรค ต้องใช้ศิลปะในการบริหารจัดการเป็นรัฐบาลผสม มันก็มีศาสตร์ของมันอยู่ และมีศิลป์ของมันอยู่

การเปลี่ยนตัวพลิกขัวในขณะนี้ ผมยังไม่คิดว่า การพลิกขัวจะทำได้ง่าย และมีความเป็นไปได้ง่าย เพราะขึ้นกับแนวคิดเริ่มต้นตั้งแต่การร่วมขั้วกันมาแล้ว ว่าอาจมีความต่างกันทางความคิดอยู่ ถ้าจะเกิดการเปลี่ยนขั้ว ต้องขึ้นอยู่กับ

สถานการณ์การเมือง ในขณะนั้นมีสถานการณ์ที่บีบรัดหรือบีบบังคับมากนักน้อยแค่นั้น ประกอบกับต้องมีคำอธิบายทางการเมืองด้วย เป็นที่ยอมรับด้วย

●จุดยืนพรรคประชาธิปัตย์ในปี 2563

พรรคประชาธิปัตย์ เรามีหลักของเราในการตัดสินใจทางการเมือง ความจริงเราเคยเป็นทั้งรัฐบาลและเป็นฝ่ายค้านมาหลายสมัย เคยเป็นแกนนำ พรรคร่วมรัฐบาล พรรคฝ่ายค้านหลักก็เคย พรรคร่วมฝ่ายค้าน เคยเป็นมาทุกรูปแบบแล้ว และทุกครั้งเมื่อมีการตัดสินใจ จะมีหลักในการตัดสินใจ และการรวบรวมความเห็นโดยรอบด้านก่อนตัดสินใจ แม้แต่การตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลเท่านั้น ก็ต้องฟังสมาชิกทุกส่วน หัวหน้าพรรคไม่เคยประกาศว่าจะร่วมรัฐบาล ผมกลับประกาศว่าผมจะเป็นคนแรกที่จะนำมติพรรคด้วยซ้ำ นั่นหมายถึงขอให้ฟังความเห็นจากทุกฝ่าย เพราะว่าทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบอนาคตของพรรค ต้องฟังความเห็นของกรรมการพรรคและสมาชิกพรรค เกณฑ์การตัดสินใจของพรรคจึงมีอยู่ ไม่ว่าจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงใดในอนาคต ผมคิดว่าไม่ได้ยากสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ เราพร้อมที่จะตัดสินใจได้

และมาถึงวันนี้ ผมคิดว่ายังมีสัญญาณใดๆ ที่จะปรากฏออกมาว่าจะมีการบีบหรือไม่บีบพรรคประชาธิปัตย์ เพราะประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาล ไม่ได้อยู่ เราไปเดินขอเข้าร่วมรัฐบาล แต่เกิดจากคำเชิญของพรรคพลังประชาชนที่เชิญ จากนั้นก็มาพิจารณา นี่คือข้อเท็จจริง เมื่อเข้าร่วมก็มีเงื่อนไขการเข้าร่วม ไม่ใช่ร่วมโดยไม่มีเงื่อนไข เงื่อนไข 3 ข้อ คือ 1.ต้องนำนโยบายประกันรายได้เกษตรกรของพรรคเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล 2.ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อความเป็นประชาธิปไตย ในหมวดการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ทำให้ยากให้ทำได้ในอนาคต 3.การบริหารราชการแผ่นดินหรือการทำงานร่วมกัน ต้องทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นอุดมการณ์ของพรรค เงื่อนไขชัดเจน เมื่อตัดสินใจรัฐบาลก็ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ คือ บรรจุนโยบายประกันรายได้เกษตรกร เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล รวมถึงอีก 2 เงื่อนไข

เรื่องปรับ ครม.เท่าที่เคยปฏิบัติมาผมไม่

ทราบ คาดการณ์ไม่ได้ เราพูดก่อนไม่ได้ แต่ทางปฏิบัติรัฐบาลผสมถ้านายกประสงค์ปรับรัฐมนตรี ก็แจ้งให้พรรคทราบ อาจแจ้งหัวหน้าพรรคหรือเลขาธิการพรรคก็แล้วแต่ จะนำมาคุยกัน พรรคควรปรับหรือไม่ปรับก็แจ้งนายกฯให้ทราบที่ผ่านมาในฐานะหัวหน้าพรรค ปชป.เราประชุมร่วมกันทุกสัปดาห์รวมถึงรัฐมนตรีทั้ง 7 คนของพรรค และผมก็ขยับเสมอว่าให้ทุกท่านทำหน้าที่เต็มที่และเกิดผลงานเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับประชาชนให้ได้ ในส่วนของผมก็พยายามทำเป็นตัวอย่าง อย่างน้อยที่สุดในช่วง 4 เดือนเศษที่ผ่านมา เราได้ทำหลายอย่าง โดยเฉพาะเงื่อนไขร่วมรัฐบาลคือนโยบายประกันรายได้ ในพีช 5 ชนิด จนถึงวันนี้เราทำได้ครบถ้วนและโอนเงินสำคัญ ส่วนต่างประกันเป็นหัวใจของประกัน ช่วยเพิ่มรายได้พีช 5 ตัวทำได้ครบถ้วนที่รวดเร็วในเวลา 4 เดือนเศษทำครบ 5 พีชก่อนสิ้นปี พิสูจน์ว่าสัญญาที่ประชาชนแล้ว สามารถพูดได้ว่าทำได้ ivaทำได้จริงอย่างที่พูดไว้ และถือว่าเป็นผลงานร่วมกันของรัฐบาล

กรรมการบริหารชุดใหม่ของพรรค ปชป. เพิ่งเข้ามาได้ 5 เดือนเศษ แล้วทันทีที่เข้ามา พรรคมีมติร่วมรัฐบาล ประกอบกับสถานการณ์หลังเลือกตั้ง เปลี่ยนสภาพจากพรรคใหญ่ 160 เสียง มาเป็นขนาดกลาง 153 เสียง เราต้องปรับยุทธศาสตร์ปรับทิศทางการทำงานของพรรค ต้องทำให้เห็นผลชัดเจนรวดเร็ว โดยเฉพาะการทำหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรี ที่เข้าร่วมรัฐบาล เป็นที่มาช่วงแรก 3-4 เดือนแรก เราจึงมุ่งเน้นการทำงานให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมในฐานะรัฐบาลเสียงก่อน เพื่อให้คนเกิดความเชื่อมั่นว่า ยุคประชาธิปัตย์ยุคใหม่อุดมการณ์ทันสมัยทำได้ ivaทำได้จริง แค่ 4-5 เดือนและนโยบายประกันรายได้ของพรรคสามารถทำได้ ivaในเวลารวดเร็วครบทั้ง 5 ตัวพีชภายในสิ้นปี หลังจากนั้นเมื่อคนมั่นใจในสิ่งที่เราทำแล้วว่าคุณที่พรรคประชาธิปัตย์ ทำให้เห็นเป็นรูปธรรมได้จริงได้มากกว่าการแสดงในความคิดเห็นอย่างเดียว ถัดจากนี้ไปเราจะเดินหน้าเอาความเชื่อมั่นนี้มาใช้ในการเดินหน้าพรรค งานของพรรคอย่างมียุทธศาสตร์ควบคู่ไปกับงานรัฐบาล ประกอบกับงานในสภาผู้แทนราษฎรด้วย นั่นหมายความว่า หลังจากนั้นไปพรรคประชาธิปัตย์จะเดินหน้าทำหน้าที่ให้เห็นเป็นรูปธรรม พร้อมกันทั้ง 3 ด้าน คือ รัฐบาล รัฐสภา และพรรค ถัดจากนี้ปี 2563 ประชาชน

จะเห็นกิจกรรมของประชาธิปัตย์ ปรากฏขึ้นทั้งในกรุงเทพฯและภูมิภาคต่างๆ มากขึ้นๆ คู่ขนานไปกับการทำงานในสภาผู้แทนและการทำหน้าที่ประธานรัฐสภาของนายชวน หลีกภัย คู่กับงานรัฐบาล ผมเป็นรองนายกฯ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอีก 6 รัฐมนตรี

●ลงชิงสนามการเมืองท้องถิ่น

เลือกตั้งท้องถิ่น เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พรรค ปชป. ไม่ทิ้ง เพราะนโยบายสำคัญอย่างหนึ่งของพรรค คือการกระจายอำนาจ สำหรับกรุงเทพฯตอบชัดเจนแล้ว เราจะไม่ส่งชิงผู้ว่ากทม. เรามีตัวเลือกและจะเปิดเผยเมื่อเวลาที่เหมาะสม แต่ที่สำคัญเราไม่เน้นขายชูปเปอร์แมน คือ ไม่ขายคนคนเดียว แต่จะขายทีมเพื่อให้คนกรุงเทพฯเกิดความมั่นใจ พรรค ปชป. ยุคใหม่เราขายเอเวนเจอร์สจะทำงานร่วมกันเป็นทีม และผู้ว่ากทม.ในอนาคต ปชป.จะไม่ชิงองค์กรอิสระ แต่ทำงานภายใต้ต้นนโยบายและการกำกับดูแล รับผิดชอบต่อพรรค กทม. สิ่งที่ดีเจเนของ ปชป.ยุคนี้ ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่นอื่นจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ คงไม่ส่งไปทั้งหมด เพราะบางพื้นที่แข่งกันเองไม่เป็นผลดีต่อการเมืองระดับประเทศ ต้องดูความเหมาะสม ซึ่งกรรมการสรรหาแต่ละภาคจะเป็นผู้ช่วยในการพิจารณา พรรคเองก็มีคนรุ่นใหม่เดินเข้าพรรคตลอด ปี 2563 จะมีคนรุ่นใหม่เชี่ยวชาญจากทุกแขนงเข้ามาร่วมงานต่อเนื่องทั้งนักเศรษฐศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น ผมมั่นใจ ปชป.ยังเดินหน้าอย่างแข็งแกร่งในอนาคต แม้ก่อนเข้ามาขนาดพรรคลดจากใหญ่มากกลาง แต่ยุทธศาสตร์จะทำให้พรรคเติบโตในอนาคต มั่นใจวันนี้เรากำลังเดินขึ้น

สุดท้ายนี้ สิ่งที่ยากแนะนำให้ผู้ประกอบการปี 2563 จะประกอบตัวให้อยู่รอดได้และผ่านปัญหาเสี่ยงต่างๆ ไปได้ ต้องปรับให้ทันกับดิสรปชั่น ต้องเร่งรัดทำตัวเองให้แข็งแกร่งยืนบนขาตนเองให้ได้ ขณะที่รัฐบาลก็มีหลายขนาดเข้ามาดูแล

เครือข่ายมะพร้าวประจวบฯขึ้นป้าย จี้รมว.เกษตรฯออกกฏคุม'สวนร้าง'

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม นายพงษ์ศักดิ์ บุตรรัช แกนนำเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำตัวแทนเครือข่ายชาวสวนกว่า 100 คน ติดตั้งป้ายขนาดใหญ่ 8 จุดบริเวณริมถนนสายท่าหล่อ-หนองระเวง พื้นที่ ต.ธงชัย ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีข้อความที่แสดงความล้มเหลวของรัฐบาล ในการบริหารจัดการลีนค้ามะพร้าว ซึ่งปัจจุบันยังมีปัญหาจากลักลอบนำเข้ามะพร้าวเถื่อนที่ปนเปื้อนแมลงศัตรูพืช

นายพงษ์ศักดิ์กล่าวว่า ขณะนี้มีการขาดของหนอนหัวดำขยายวงกว้างจากกรณีนายทุนซื้อสวนมะพร้าวไว้แต่ไม่รับผิดชอบดูแล ทำให้หนอนหัวดำระบาดและกระทบกับสวนมะพร้าวแปลงข้างเคียง โดยเฉพาะสวนมะพร้าวอินทรีย์ในพื้นที่ ต.ธงชัย ที่ราคาสูงถึงผลละ 26 บาท และส่งออกต่างประเทศ ทำให้ชาวสวนมะพร้าวอินทรีย์บางรายต้องใช้จ่ายป้องกันแมลง จึงหมดโอกาสส่งไปขายต่างประเทศนาน 3 ปี

“เครือข่ายไม่ได้เรียกร้องของงบประมาณช่วยเหลือ แต่ขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพิจารณาออกกฎกระทรวงบังคับให้เจ้าของสวนที่ปล่อยทิ้ง

ร้างซึ่งเป็นแหล่งสะสมของแมลงจัดการปัญหา ก่อนถึงฤดูแล้งที่แมลงจะระบาดอย่างหนัก หากไม่สนใจดูแลตามระยะเวลาที่เหมาะสม เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอสามารถเข้าไปดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีเพื่อป้องกันการระบาด และเรียกค่าเสียหายเพื่อชดเชยให้เจ้าของสวนข้างเคียง ขณะที่กระทรวงเกษตรฯใช้งบกว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อเจาะลำต้นมะพร้าวฉีดสารเคมี 2 รอบแต่ยังไม่ได้แก้ปัญหาในระยะยาว” นายพงษ์ศักดิ์กล่าว

นายพงษ์ศักดิ์กล่าวว่า หากมะพร้าวในแหล่งปลูกสำคัญโดนแมลงระบาดหนักทำให้ผลผลิตน้อย เจ้าของโรงงานผลิตกะทิกี้จะมีข้ออ้างในการนำเข้ามะพร้าวนอกเพิ่ม ที่ผ่านมายื่นหนังสือผ่านหลายหน่วยงาน ทั้ง ส.ส.ในพื้นที่ ศูนย์ดำรงธรรมบางสะพาน สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาค่าการระบาดของแมลง แต่ยังไม่มีการตอบรับ การขึ้นป้ายเป็นการแสดงออกให้เห็นว่าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข รวมถึงการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ ล่าสุดอนุมัติให้นำเข้าตามกรอบการค้าเสรีอาเซียน (อาฟต้า) 3.2 หมื่นตันหรือ 26 ล้านผล ภาษี 0% แต่ไม่มีกฎระเบียบที่ชัดเจน ทำให้มีผลกระทบผลผลิตในประเทศ